

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng năm học 2023-2024

Ngành: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Tiến sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none">- Người học phải tốt nghiệp thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp.- Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc trình độ tương đương trở lên).- Có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <ul style="list-style-type: none">- Trở thành nhà khoa học thực thụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và có đạo đức nghề nghiệp.- Lãnh đạo nhóm nghiên cứu sáng tạo tại các trường đại học/ viện nghiên cứu.- Học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học và sáng tạo tri thức để phát triển cộng đồng khoa học. <p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none">- Thể hiện sự thành thạo trong các kỹ năng nghiên cứu khoa học, viết luận và tư duy phản biện.- Thực hiện các nghiên cứu khoa học có đạo đức với các phương pháp sáng tạo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng hợp kiến thức kinh doanh liên ngành, các xu hướng mới nổi, các khái niệm mới, mô hình sáng tạo và thực hành tốt trong quản trị kinh doanh.- Đánh giá hiệu quả của các nguyên tắc kinh doanh và lý thuyết hệ thống trong lĩnh vực quản trị kinh doanh bằng cách sử dụng các kỹ năng giao tiếp, cộng tác và tư duy phản biện tiên tiến.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ	<ul style="list-style-type: none">- Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng

	học tập, sinh hoạt cho người học	- Hội đồng thường trực chuyên môn giải đáp thắc mắc các vấn đề học tập.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/2_20221012_888_CTDT_TSQTKD_2023_compressed.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	- Sáng tạo kiến thức mới và các thực hành tốt để tạo ra sự thay đổi và thích nghi trong môi trường kinh doanh toàn cầu và đa dạng. - Thể hiện các kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác và làm việc độc lập một cách hiệu quả, kỹ năng trình bày bằng văn bản, hình ảnh và thuyết trình, năng lực tư duy phản biện và năng lực học tập trọn đời.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có thể : - Giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hoặc ở các cơ quan Nhà nước chuyên hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp. - Tư vấn chuyên gia cho các doanh nghiệp, tổ chức để họ phát triển bền vững.

Ngành: Tiến sĩ Khoa học máy tính

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Tiến sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	- Người học phải tốt nghiệp thạc sĩ thuộc danh mục như Bảng 1; hoặc chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trình độ đại học ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc trình độ tương đương trở lên) - Có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo công bố trong tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị với nội dung thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Mục tiêu - Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trong ngành khoa học máy tính bằng cách sử dụng kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo. - Quản lý, lãnh đạo và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin. - Có kỹ năng cập nhật kiến thức, bắt kịp xu hướng công nghệ tiên tiến. - Thể hiện trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng sự khác biệt.

		<p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn kiến thức cơ sở ngành thích hợp để giải quyết các vấn đề. - Thiết kế đánh giá hệ thống thông tin. - Sử dụng hiệu quả tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật vào lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. - Giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin dựa trên việc lựa chọn các kiến thức chuyên ngành phù hợp. - Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng Hội đồng thường trực chuyên môn giải đáp thắc mắc các vấn đề học tập.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/1_20221012_887_CTDT_TSKHMT_2023_compressed.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Triển khai các hoạt động theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có thể làm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giảng viên đại học, giáo viên phổ thông trung học trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin. - Nghiên cứu viên trong các trường đại học, viện nghiên cứu, bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty. - Chuyên gia nghiên cứu, phát triển các hệ thống liên quan đến công nghệ thông tin. - Có khả năng làm việc với tư cách chuyên gia cao cấp trong các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin trong nước và khu vực.

Ngành: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo - Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

		<ul style="list-style-type: none"> - Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác (không thuộc danh mục ngành phù hợp) với chuyên ngành xét tuyển cần học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển vọng nghề nghiệp: Trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu và có tính chất liên ngành trong quản trị điều hành doanh nghiệp; Cung cấp cho học viên các kỹ năng và kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến trong lĩnh vực quản trị kinh doanh - Năng lực quản lý: Nâng cao năng lực tư duy hệ thống, năng lực nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề trong kinh doanh; Tổ chức triển khai nghiên cứu độc lập, và sử dụng được các công cụ để xử lý dữ liệu, phân tích kết quả nghiên cứu để đưa ra các giải pháp thực tiễn trong hoạt động quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số. - Năng lực học tập suốt đời và đạo đức nghề nghiệp. <p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo. - Kiến thức liên ngành có liên quan. - Kiến thức chung về quản trị và quản lý. <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học; - Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác. - Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. - Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến. - Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp. <p>Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.</p>
III	Các chính sách, hoạt	Khen thưởng:

	động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng cho học viên có điểm trung bình các môn học của từng chuyên ngành đào tạo - Khen thưởng cho học viên có điểm bảo vệ luận văn cao nhất của từng chuyên ngành đào tạo Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng Nghiên cứu khoa học: cộng vào điểm bảo vệ luận văn nếu có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do Trường Đại học Lạc Hồng quy định.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/8_20221012_894_CTDT_QTKD_2023_compressed.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng. - Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. - Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. - Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãnh đạo doanh nghiệp, điều hành hoạt động kinh doanh - Cán bộ quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước - Cán bộ quản lý điều hành của các doanh nghiệp <p>Cơ quan/doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công ty kinh doanh, các ngân hàng, - Các tổ chức tài chính phi ngân hàng: công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư... - Các cơ quan quản lý Nhà nước. - Các cơ sở đào tạo - Các tổ chức khác

Ngành: Thạc sĩ Kế toán

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo - Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

		<p>- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác (không thuộc danh mục ngành phù hợp) với chuyên ngành xét tuyển cần học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển.</p>
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trở thành nhà quản lý kế toán trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác. - Trở thành nhà tư vấn kế toán chuyên nghiệp. - Học tập để thích ứng với xu hướng phát triển. <p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán như: các chính sách, chế độ kế toán, kế toán doanh nghiệp và quản lý nhà nước về kinh tế; - Có khả năng cơ bản về tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán; - Học viên sẽ có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế toán quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán... Bên cạnh đó học viên còn có thêm kiến thức về nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng tự nghiên cứu. <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá dữ liệu và thông tin để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán. - Lựa chọn các giải pháp tài chính hiệu quả. - Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp và các tổ chức khác trong bối cảnh hội nhập quốc tế. <p>Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Khen thưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng cho học viên có điểm trung bình các môn học của từng chuyên ngành đào tạo. - Khen thưởng cho học viên có điểm bảo vệ luận văn cao nhất của từng chuyên ngành đào tạo. <p>Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng</p> <p>Nghiên cứu khoa học: cộng vào điểm bảo vệ luận văn nếu có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do Trường Đại học Lạc Hồng quy định.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/4_20221012_890_CTDT_Ke_toan_2023_compressed.pdf</p>

V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Phát triển khả năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực kế toán. - Thích nghi tốt môi trường kế toán toàn cầu.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Học viên sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng tiếp tục theo đuổi quá trình học tập và nghiên cứu ở bậc học Tiến sĩ và Sau tiến sĩ. Ngoài ra học viên cũng có cơ hội việc làm đa dạng tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, định chế tài chính, và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân, trong nước và quốc tế, như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các doanh nghiệp. - Các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tư vấn, các quỹ đầu tư... - Các cơ quan hành chính sự nghiệp, Thuế, Kho bạc, Hải quan... - Các công ty đa quốc gia, các tổ chức khác...

Ngành: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo - Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác (không thuộc danh mục ngành phù hợp) với chuyên ngành xét tuyển cần học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trở thành nhà quản lý trong các ngân hàng và các tổ chức khác. - Trở thành nhà tư vấn và đầu tư tài chính chuyên nghiệp. - Học tập để thích ứng với xu hướng phát triển. <p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học viên có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, kiến thức kỹ năng về quản trị tài chính tại các công ty đa quốc gia trong quá trình toàn cầu hóa, về quản trị tài chính công, về điều hành thị trường tài chính – tiền tệ, về quản trị ngân hàng thương mại... - Ngoài ra học viên còn được trang bị phương pháp về nghiên cứu khoa học để có khả năng độc lập nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ trở thành những chuyên gia, những nhà quản lý về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, các cơ quan ban ngành và các công ty

		<p>trong và ngoài nước; thực hiện công tác giảng dạy chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến thức cơ sở về các lĩnh vực kinh tế xã hội và ngành Kinh tế như: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp; ... <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng đánh giá dữ liệu và thông tin để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng. - Lựa chọn các giải pháp tài chính hiệu quả. - Tổ chức các hoạt động của doanh nghiệp và định chế tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế. <p>Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Khen thưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng cho học viên có điểm trung bình các môn học của từng chuyên ngành đào tạo. - Khen thưởng cho học viên có điểm bảo vệ luận văn cao nhất của từng chuyên ngành đào tạo. <p>Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng</p> <p>Nghiên cứu khoa học: cộng vào điểm bảo vệ luận văn nếu có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do Trường Đại học Lạc Hồng quy định.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/9_20221012_895_CTDT_TCNH_2023_compressed.pdf</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Phát triển khả năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng. - Thích nghi tốt môi trường tài chính- ngân hàng toàn cầu.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp:</p> <p>Học viên sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng tiếp tục theo đuổi quá trình học tập và nghiên cứu ở bậc học Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ. Ngoài ra học viên cũng có cơ hội việc làm đa dạng tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, định chế tài chính, và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân, trong nước và quốc tế, như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tư vấn, các quỹ đầu tư... - Các cơ quan hành chính sự nghiệp, Thuế, Kho bạc, Hải quan... - Các công ty đa quốc gia, các tổ chức khác...

Ngành: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo - Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (không thuộc danh mục ngành phù hợp), ngành khác với chuyên ngành xét tuyển cần học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giúp học viên có thể theo học tiến sĩ trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. - Giúp học viên tiếp cận các phương pháp/kỹ thuật mới để có thể triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. - Giúp học viên biết cách phân tích để thiết kế ứng dụng thông minh nhân tạo nhằm khai thác năng lực hạ tầng máy tính và hệ thống thông tin để giải quyết. <p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nắm vững kiến thức cơ sở, nền tảng của ngành như: lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, công nghệ phần mềm, mạng máy tính,... tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; - Có kiến thức và kỹ năng Tin học tiên tiến đáp ứng nhu cầu thực tiễn về việc ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các tổ chức kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. - Học viên có khả năng chủ trì các đề tài, dự án công nghệ thông tin và khả năng lãnh đạo trong nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra học viên có đủ năng lực tham gia các chương trình đào tạo cao hơn. <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kinh tế để đặt được bài toán phù hợp với lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. - Có kỹ năng tìm hiểu công nghệ mới, đồng thời có tư duy để giải quyết vấn đề xuất phát từ thực tiễn. - Có kỹ năng tiếp cận các phương pháp/kỹ thuật mới.



		Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Khen thưởng: - Khen thưởng cho học viên có điểm trung bình các môn học của từng chuyên ngành đào tạo. - Khen thưởng cho học viên có điểm bảo vệ luận văn cao nhất của từng chuyên ngành đào tạo. Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng Nghiên cứu khoa học: cộng vào điểm bảo vệ luận văn nếu có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do Trường Đại học Lạc Hồng quy định.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/3_20221012_889_CT_DT_CNNTT_2023_compressed.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	- Vận dụng được các phương pháp/kỹ thuật trong việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông minh nhân tạo. - Tổ chức được nhóm nghiên cứu để có thể tìm hiểu vấn đề mới hoặc giải quyết vấn đề xuất phát từ thực tiễn.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Sau khi tốt nghiệp, có khả năng đảm nhận nhiệm vụ: - Làm việc tại doanh nghiệp (CTO, CIO, CEO, Senior Engineer,...); - Nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển; - Có khả năng xây dựng kế hoạch, lập dự án, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án công nghệ thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp; - Có khả năng đảm nhiệm tốt công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển; - Giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.

Ngành: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo - Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. - Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng,	Mục tiêu - Kiến thức và lập luận ngành

	trình độ ngoại ngữ đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất - Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp - Năng lực thực hành nghề nghiệp <p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nắm vững các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành; Có hiểu biết và tư duy mạch lạc về chuyên ngành thông qua sự tổng hợp các kiến thức môn học và kinh nghiệm bản thân. - Giải quyết các vấn đề khó cũng như đưa ra các quyết định phù hợp trong chuyên môn <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; - Có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; <p>Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Khen thưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng cho học viên có điểm trung bình các môn học của từng chuyên ngành đào tạo. - Khen thưởng cho học viên có điểm bảo vệ luận văn cao nhất của từng chuyên ngành đào tạo. <p>Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng</p> <p>Nghiên cứu khoa học: cộng vào điểm bảo vệ luận văn nếu có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do Trường Đại học Lạc Hồng quy định.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/6_20221012_892_CT_DT_KTXD_2023_compressed.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Đủ điều kiện và kiến thức tham gia các bậc học cao hơn như: Tiến sĩ, chuyên ngành xây dựng hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn chuyên sâu về xây dựng, tính toán các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài nước.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Một số vị trí có thể đảm đương sau khi tốt nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyên gia về lĩnh vực giám sát, thẩm định, nghiệm thu các dự án công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, làm việc cho các tập đoàn, công ty tư vấn hoặc cơ quan nhà nước. - Giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng.

	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên gia về lĩnh vực thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, thẩm tra thiết kế tại các tập đoàn, công ty xây dựng. - Làm chủ doanh nghiệp về lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công, vật liệu và quản lý dự án.
--	--

Ngành: Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo - Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển. - Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia vào nghiên cứu nâng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện. - Quản lý quy trình sản xuất trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện. - Phân tích, thiết kế, vận hành và phát triển các hệ thống Kỹ thuật Điện theo các yêu cầu cụ thể của các tổ chức và doanh nghiệp. <p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo. - Kiến thức liên ngành có liên quan. - Kiến thức chung về quản trị và quản lý. <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học; - Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác. - Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến. - Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp. - Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. <p>Trình độ ngoại ngữ:</p>

		Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Khen thưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng cho học viên có điểm trung bình các môn học của từng chuyên ngành đào tạo. - Khen thưởng cho học viên có điểm bảo vệ luận văn cao nhất của từng chuyên ngành đào tạo. <p>Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng</p> <p>Nghiên cứu khoa học: cộng vào điểm bảo vệ luận văn nếu có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do Trường Đại học Lạc Hồng quy định.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/5_20221012_891_CTD T_KTD_2023_compressed.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng. - Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. - Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. - Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, phụ trách kỹ thuật hoặc thực hiện những công việc trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp về lĩnh vực Kỹ thuật Điện. - Quản lý, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo: đại học, cao đẳng và đào tạo nghề. - Quản lý, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện. - Quản lý, triển khai các dự án trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện.

Ngành: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo - Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) đúng ngành ngôn ngữ Anh hoặc ngành phù hợp (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Anh, Tiếng Anh, Ngữ văn Anh, Anh văn).
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <p>Chương trình đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ Anh đào tạo và trang bị cho người học kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết, kiến thức chuyên môn sâu, rộng ở mức độ làm chủ trong phạm vi của ngành Ngôn ngữ Anh, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn, phẩm chất chính trị, đạo đức để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế.</p>

		<p>Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ Anh, người học có trình độ chuyên môn vững chắc về ngành trên diện rộng đồng thời có đủ khả năng tiếp tục tự học và nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ Anh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh. - Kết nối với các lĩnh vực chuyên môn khác. - Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. <p>Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo. - Kiến thức liên ngành có liên quan. - Kiến thức chung về quản trị và quản lý. <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học; - Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác. - Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến. - Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp. - Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Khen thưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng cho học viên có điểm trung bình các môn học của từng chuyên ngành đào tạo. - Khen thưởng cho học viên có điểm bảo vệ luận văn/đồ án cao nhất của từng chuyên ngành đào tạo. <p>Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng</p> <p>Nghiên cứu khoa học: cộng vào điểm bảo vệ luận văn/đồ án nếu có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do Trường Đại học Lạc Hồng quy định.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/7_20221012_893_CTD_T_NNA_2023_compressed.pdf</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng. - Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. - Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. - Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn. - Phát triển khả năng tự chủ, tự học và tự nghiên cứu suốt đời.

VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp học viên có thể:</p> <p>Học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Anh theo định hướng ứng dụng có thể đảm nhận các công việc biên-phiên dịch tại các cơ quan, công ty và các tổ chức xã hội, có thể làm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác và hầu hết các vị trí trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh.</p>
----	-------------------------------	---

Ngành: Thạc sĩ Tổ chức quản lý Dược

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo - Thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học các ngành: Dược học, Hoá dược.</p> <p>- Đối với chương theo định hướng nghiên cứu có hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.</p> <p>- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Bao gồm một trong các điều kiện sau:</p> <p style="padding-left: 20px;">Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài.</p> <p style="padding-left: 20px;">Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.</p> <p style="padding-left: 20px;">Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Bao gồm: Khung tham chiếu châu Âu CEFR/CEF B1; TOEIC 350; IELTS 4.5; TOEFL paper/computer/Internet 450/133/45; Cambridge ESOL Preliminary PET; BEC Business Preliminary; BULATS 40.</p>
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <p>- Vận dụng được các văn bản pháp luật về Dược và soạn thảo được một văn bản quy phạm cá biệt liên quan đến công tác tổ chức quản lý dược.</p> <p>- Lập được các hồ sơ, thủ tục, quy trình thao tác chuẩn trong thực hành dược và thiết lập được hồ sơ xin phép sản xuất thuốc, lập hồ sơ đấu thầu thuốc, chăm thầu.</p> <p>- Dự báo được thị trường và xây dựng được kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm dược phẩm; lập được kế hoạch quản lý dược, xử lý được các tình huống quản lý liên quan đến nhân sự, tài chính trong ngành và thực hiện ra quyết định dựa trên dự báo rủi ro trong ngành Dược.</p> <p>- Có khả năng làm việc nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm và có khả năng học tập suốt đời.</p> <p>Kiến thức</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo. - Kiến thức liên ngành có liên quan. - Kiến thức chung về quản trị và quản lý. - Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. <p>Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành dược, thực hiện công tác quản lý nhà nước, xây dựng, triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy về dược. - Thực hiện được chức trách của một nhà quản lý dược trong các cơ sở điều trị để thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc, cung ứng thuốc đáp ứng cho yêu cầu điều trị. - Tổ chức quản lý hệ thống bán lẻ thuốc nhằm đảm bảo chất lượng thuốc đến tay người sử dụng. Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động của người hành nghề dược trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ năng tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc. - Vận dụng được các nguyên tắc quản trị trong ngành Dược bao gồm quản trị nhân sự, tài chính, rủi ro và ra quyết định. Phân tích được những đặc trưng cơ bản trong marketing dược phẩm, dự báo dược thị trường; vai trò và mối quan hệ giữa dược sĩ và người bệnh trong cộng đồng. - Lập được các hồ sơ, thủ tục, quy trình thao tác chuẩn trong thực hành dược, bao gồm: quy trình cung ứng thuốc, quy trình bảo quản thuốc, quy trình quản lý chất lượng thuốc, thông tin thuốc. Thiết lập được hồ sơ xin phép sản xuất thuốc, lập hồ sơ đấu thầu thuốc, chăm thầu. <p>Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.</p>
III	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<p>Khen thưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khen thưởng cho học viên có điểm trung bình các môn học của từng chuyên ngành đào tạo. - Khen thưởng cho học viên có điểm bảo vệ luận văn/đồ án cao nhất của từng chuyên ngành đào tạo. <p>Hỗ trợ gia hạn đóng học phí nếu có lý do chính đáng</p> <p>Nghiên cứu khoa học: cộng vào điểm bảo vệ luận văn/đồ án nếu có bài báo khoa học liên quan công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành do Trường Đại học Lạc Hồng quy định.</p>

IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/167/files/Chuong_trinh_dao_tao_thac_si_To_chuc_quan_ly_Duoc_2023_DCTC_compressed.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng. - Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. - Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. - Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn. - Hiểu được giới hạn kiến thức và kinh nghiệm bản thân, không ngừng học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới cần thiết để hoàn thiện và nâng cao năng lực.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp chương trình cao học Tổ chức quản lý dược, người học có thể tự tin tham gia công tác tại các vị trí công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chuyên môn tại các cơ sở kinh doanh dược (cơ sở xuất nhập khẩu, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản, cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc...) - Nhân sự quản lý tại các cơ sở kinh doanh dược, khoa dược tại các cơ sở khám chữa bệnh có triển khai sử dụng thuốc. - Nhân sự trong bộ phận đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc <p>Nghiên cứu thị trường dược phẩm hoặc các nghiên cứu về dược xã hội hội tại các trường, viện đào tạo về dược hoặc cơ quan quản lý nhà thuốc về dược.</p>

Hệ đào tạo: Dược sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành: Tổ chức – quản lý dược

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>1. Văn bằng chuyên môn phù hợp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có bằng Dược sĩ đại học (ngành Dược học – mã ngành 7720201) - Có chứng chỉ hành nghề thuộc lĩnh vực Dược hoặc có xác nhận thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng sau khi tốt nghiệp Dược sĩ đại học. <p>2. Trình độ ngoại ngữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Bao gồm một trong các điều kiện sau: - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn

		<p>đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Bao gồm: Khung tham chiếu châu Âu CEFR/CEF B1; TOEIC 350; IELTS 4.5; TOEFL paper/computer/Internet 450/133/45; Cambridge ESOL Preliminary PET; BEC Business Preliminary; BULATS 40. <p>3. Điều kiện khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đủ sức khỏe để học tập theo quy định. - Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý trực tiếp hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. - Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn theo quy định.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Người học tốt nghiệp Dược sĩ Chuyên khoa I Quản lý kinh tế dược từ 3 đến 5 năm sẽ có khả năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEO1: Vận dụng tốt các văn bản pháp luật về Dược và soạn thảo được một văn bản quy phạm cá biệt liên quan đến công tác tổ chức - quản lý dược. - PEO2: Lập được các hồ sơ, thủ tục, quy trình thao tác chuẩn trong thực hành dược và thiết lập được hồ sơ xin phép sản xuất thuốc, lập hồ sơ đấu thầu thuốc, chấm thầu. - PEO3: Dự báo được thị trường và xây dựng được kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm dược phẩm; lập được kế hoạch quản lý dược, xử lý được các tình huống quản lý liên quan đến nhân sự, tài chính trong ngành và thực hiện ra quyết định dựa trên dự báo rủi ro trong ngành Dược. - PEO4: Có khả năng làm việc nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm và có khả năng học tập suốt đời.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các buổi tham quan nhà máy sản xuất dược phẩm, công ty dược phẩm, khoa dược bệnh viện,... - Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các giảng viên, doanh nghiệp dược, cựu sinh viên. - Tổ chức các buổi hội thảo khoa học có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành, các cựu sinh viên để trao đổi những vấn đề về thực tiễn cũng như kinh nghiệm làm việc.

IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành Tổ chức – quản lý dược năm 2023: https://duoc.lhu.edu.vn/565/44427/Chuong-trinh-dao-tao-DSCKI-To-chuc-quan-ly-duoc-2023-2025.html
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Sau khi tốt nghiệp chương trình Dược sĩ chuyên khoa chuyên ngành Tổ chức – quản lý dược, người học có khả năng: <ul style="list-style-type: none"> - Tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn. - Theo học chương trình đào tạo Tiến sĩ Dược học - Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Tổ chức quản lý dược
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Sau khi tốt nghiệp chương trình cao học Tổ chức quản lý dược, người học có thể tự tin tham gia công tác tại các vị trí công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chuyên môn tại các cơ sở kinh doanh dược (cơ sở xuất nhập khẩu, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản, cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc...) - Nhân sự quản lý tại các cơ sở kinh doanh dược, khoa dược tại các cơ sở khám chữa bệnh có triển khai sử dụng thuốc - Nhân sự trong bộ phận đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Nghiên cứu thị trường dược phẩm hoặc các nghiên cứu về dược xã hội hội tại các trường, viện đào tạo về dược hoặc cơ quan quản lý nhà thuốc về dược

Hệ đào tạo: Dược sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành: Dược lý – dược lâm sàng

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo thạc sĩ
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>1. Văn bằng chuyên môn phù hợp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có bằng Dược sĩ đại học và có chứng chỉ hành nghề Dược lâm sàng. Nếu thí sinh có chứng chỉ hành nghề về Dược thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ sở khám chữa bệnh về thâm niên công tác tối thiểu 12 tháng (tính đến ngày dự thi). <p>2. Điều kiện khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đủ sức khỏe để học tập theo quy định. - Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý trực tiếp hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. - Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Người học tốt nghiệp Dược sĩ Chuyên khoa I Dược lý Dược lâm sàng từ 3 đến 5 năm sẽ có khả năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEO1: Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý, dược động học thuốc, ... trong thực hành kê đơn thuốc, sử dụng thuốc, thông tin thuốc cũng như tư vấn sử dụng thuốc - PEO2: Triển khai được các hoạt động dược lâm sàng ngoại trú, nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. - PEO3: Có khả năng thiết kế nghiên cứu thực tiễn về Dược lý và Dược lâm sàng, giải quyết những vấn đề thực tế tại đơn vị công tác. - PEO4: Có khả năng làm việc nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm và có khả năng học tập suốt đời.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các buổi tham quan nhà máy sản xuất dược phẩm, công ty dược phẩm, khoa dược bệnh viện,... - Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các giảng viên, doanh nghiệp dược, cựu sinh viên. - Tổ chức các buổi hội thảo khoa học có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành, các cựu sinh viên để trao đổi những vấn đề về thực tiễn cũng như kinh nghiệm làm việc.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng năm 2023: https://duoc.lhu.edu.vn/565/44425/Chuong-trinh-dao-tao-DSCKI-Duoc-ly-duoc-lam-sang-2023-2025.html</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Sau khi tốt nghiệp chương trình Dược sĩ chuyên khoa chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng, người học có khả năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn. - Theo học chương trình đào tạo Tiến sĩ Dược học - Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Dược lý – dược lâm sàng
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp chương trình Chuyên khoa I Dược lý - Dược lâm sàng, người học có thể tự tin tham gia công tác tại các vị trí công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty sản xuất dược phẩm (nghiên cứu phát triển thuốc) - Cơ quan quản lý nhà nước về y tế (ngành vụ) - Cơ sở đào tạo về Dược - Cơ sở y tế (Khoa dược, bộ phận Dược lâm sàng) - Nhà thuốc (bệnh viện, cộng đồng) - Công ty dược (kinh doanh, tiếp thị, tư vấn) - Trung tâm kiểm nghiệm Dược – Mỹ phẩm

Ngành: Dược học

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Trường Đại học Lạc Hồng năm 2023 có các hình thức tuyển sinh bao gồm thi tuyển và xét tuyển như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: điểm sàn xét tuyển từ 21 điểm. - Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ lớp 12: điểm sàn xét tuyển của tổ hợp 03 môn học bạ lớp 12 đạt 24 điểm trở lên và có lực học giỏi; điểm học bạ cả năm lớp 12 từ 8.0 điểm trở lên và có lực học giỏi. - Phương thức 3: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. - Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Trong vòng 3-5 năm sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi sẽ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEO1: Thể hiện đạo đức trong hành nghề dược. - PEO2: Phân tích và đánh giá hiệu quả kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, chuyên ngành dược để hành nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực Dược - PEO3: Phát huy năng lực tổ chức, điều hành để đảm nhận tốt các vị trí quản lý và lãnh đạo trong các tổ chức Dược. - PEO4: Ứng dụng những thành tựu và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Dược vào thực tiễn Việt Nam và học tập suốt đời.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các buổi tham quan nhà máy sản xuất dược phẩm, công ty dược phẩm, khoa dược bệnh viện,... - Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các giảng viên, doanh nghiệp dược, cựu sinh viên. - Tổ chức các buổi hội thảo khoa học có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành, các cựu sinh viên để trao đổi những vấn đề về thực tiễn cũng như kinh nghiệm làm việc. - Tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp cho sinh viên. - Tổ chức và phát động các cuộc thi tìm hiểu về ngành dược (Cuộc thi Hành trình dược sĩ)

		<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các phong trào hoạt động Đoàn – Hội Sinh viên cho sinh viên tham gia - Tổ chức các lớp học kỹ năng mềm - Tổ chức các CLB, cuộc thi ngoại khóa: CLB Bóng đá; CLB Bóng chuyền; CLB Cầu lông; CLB Bơi lội; CLB Cờ (vua, tướng, vây, caro); CLB Võ thuật (đối kháng); CLB Gym; CLB Kỹ năng; CLB Lạc Hồng Nhân Ái (tình nguyện và thiện nguyện); CLB Truyền thông (Content, Edit, design, quay, chụp, model, MC); CLB nghệ thuật (hát, rap, nhảy, múa, nhạc cụ); CLB học thuật; CLB tiếng Anh. - Chăm sóc nơi ở cho sinh viên: Xây dựng ký túc xá, giới thiệu nhà trọ văn minh... <p>Ngoài ra Nhà trường còn có các chính sách hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn: Học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập, Vay vốn học tập không lãi suất từ Quỹ học bổng quốc tế Công ty Mabuchi - Nhật Bản, Học bổng Nguyễn Văn Ký, Học bổng doanh nghiệp, Học bổng kết nghĩa và hợp tác giáo dục, Học bổng thủ khoa, Học bổng theo khu vực, Học bổng Khoa học công nghệ, Học bổng thủ lĩnh thanh niên, cán sự lớp, Học bổng của Hội dược sĩ Lạc Hồng...</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>CTĐT khóa 2023-2028 https://duoc.lhu.edu.vn/565/44123/Tom-tat-chuong-trinh-dao-tao-nganh-Duoc-2023-2028.html</p> <p>CTĐT khóa 2022-2027 https://duoc.lhu.edu.vn/565/42781/Tom-tat-chuong-trinh-dao-tao-nganh-Duoc-2022-2027.html</p> <p>CTĐT khóa 2021-2026 https://duoc.lhu.edu.vn/565/38488/Tom-tat-Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Duoc-khoa-2021-2026.html</p> <p>CTĐT khóa 2020-2025 https://duoc.lhu.edu.vn/565/38472/Tom-tat-Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Duoc-khoa-2020-2025.html</p> <p>CTĐT khóa 2019-2024 https://duoc.lhu.edu.vn/565/38473/Tom-tat-Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Duoc-khoa-2019-2024.html</p>

V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngành Dược Đại học Lạc Hồng sau khi ra trường có khả năng tiếp tục học tập để nâng cao trình độ (cao học, chuyên khoa I, nghiên cứu sinh) tại các trường, viện nghiên cứu Y Dược trong và ngoài nước.</p>
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Đảm nhiệm các vị trí công tác dược tại nhà thuốc, công ty dược, khoa dược bệnh viện, nhà máy dược phẩm, trường đại học, viện nghiên cứu. Ngoài ra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các dược sĩ tốt nghiệp theo định hướng chuyên ngành <i>Quản lý và Cung ứng thuốc</i> sẽ làm tốt trong các lĩnh vực dược sau: <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ, tư vấn sử dụng các thuốc không kê đơn để điều trị các bệnh thông thường và hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn (nhà thuốc). - Cung ứng và phân phối thuốc (công ty dược, văn phòng đại diện). - Công tác dược bệnh viện (Khoa Dược bệnh viện). • Các dược sĩ tốt nghiệp theo định hướng chuyên ngành <i>Sản xuất và Phát triển thuốc</i> sẽ làm tốt trong các lĩnh vực dược sau: <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu phát triển thuốc, đăng ký thuốc, sản xuất và đảm bảo chất lượng thuốc (nhà máy dược). • Các dược sĩ tốt nghiệp theo định hướng chuyên ngành <i>Dược lý – Dược lâm sàng</i> sẽ làm tốt trong các lĩnh vực dược sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn và giám sát việc kê đơn của bác sĩ, tư vấn và giám sát người bệnh sử dụng thuốc hợp lý, theo dõi các phản ứng bất lợi của người bệnh sau khi dùng thuốc (Khoa Dược bệnh viện, nhà thuốc); - Tham gia vào quá trình xây dựng và phổ biến kiến thức dùng thuốc đúng cách cho người bệnh, tư vấn các loại thuốc mới cho bác sĩ (Khoa Dược bệnh viện, nhà thuốc).

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử)

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;</p> <p>- Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm;</p> <p>- Phương thức 3: Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm;</p> <p>- Phương thức 4: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm;</p> <p>- Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp 12 ≥ 6.0 điểm;</p> <p>- Phương thức 6: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia;</p> <p>- Phương thức 7: Xét tuyển thẳng Đại học.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. o Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên. o Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. o Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. o Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. o Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu đào tạo (Program Educational Objectives) của ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (cơ điện tử): Sinh viên tốt nghiệp Ngành, trong vòng 3 năm có thể thực hiện được các nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt bằng cấp cao hơn hoặc tham gia vào nghiên cứu nâng cao trong lĩnh vực kỹ thuật; - Quản lý quy trình sản xuất trong lĩnh vực kỹ thuật. - Phân tích, thiết kế, vận hành và phát triển các hệ thống cơ điện tử theo các yêu cầu cụ thể của các tổ chức và doanh nghiệp; - Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật. <p>Thái độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức trách nhiệm trong công việc. - Trở thành người công dân tốt. - Sống có trách nhiệm với xã hội <p>Ngoại ngữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
		<p>các đơn vị được Bộ GDĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.</p>
III	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<p>Chăm lo đời sống SV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội – ngoại trú: Môi trường sống; dịch vụ phục vụ ăn uống (căn tin, quán xá); môi trường rèn luyện sức khỏe (phòng yoga, phòng tập gym, sân tập võ thuật, sân tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,...). - Chăm lo tinh thần – học tập SV: Thăm hỏi tặng quà SV không về quê ăn Tết; tặng quà cho SV tại địa phương bảo lữ và thiên tai; chương trình tặng vé xe về Tết cho SV. Bên cạnh đó, SV được tham gia các lớp bồi trợ kiến thức cho SV có lực học chưa cao, được học cùng chuyên gia, cùng chuyên gia tư vấn tâm lý học đường. - Chế độ chính sách: Tặng học bổng đầu vào; hàng năm khen thưởng SV khá giỏi năm học; tặng học bổng SV nghèo vượt khó; học bổng doanh nghiệp; giải quyết các chế độ chính sách: vay vốn, ưu đãi giáo dục... <p>Hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tham gia CLB văn nghệ, CLB nhảy, CLB gita; giao lưu với SV khóa trên; giao lưu và hát cùng các ca sĩ nổi tiếng; tham gia cuộc thi SV thanh lịch. - Hoạt động thể thao: Giải bóng đá nam; giải bóng chuyền nam; giải cầu lông; tham gia CLB võ thuật... - Hoạt động dã ngoại: Cắm trại; tham gia các trại rèn luyện nâng cao khả năng thích nghi; đi tham quan, dã ngoại tại các khu du lịch. - Hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội: Tiếp sức đến trường; mùa hè xanh; hiến máu nhân đạo; thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân, người già neo đơn, trẻ em mồ côi... <p>Hoạt động học thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sân chơi học thuật: ROBOCON, xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon, xe tiết kiệm nhiên liệu Honda EMC, Racing car contest <p>Nâng cao kỹ năng: khóa học kỹ năng mềm, kỹ năng an toàn 3S/5S, khởi nghiệp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động NCKH, triển lãm công nghệ, chuyển giao công nghệ. <p>Các sản phẩm nghiên cứu khoa học của SV và GV đều được ứng dụng vào thực tiễn, phòng thí nghiệm và chuyển giao công nghệ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tham quan thực tế: Tham quan thực tế công ty, xí nghiệp; thực hành nghề nghiệp; thực tập. - Việc làm, du học: Tham gia Hội chợ việc làm; hội thảo du học.

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử) đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Link: https://codien.lhu.edu.vn/Data/News/622/files/ctdt_khoa_cdtd_chinh_quy_2023_gui_khoa.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Kiến thức có được sau tốt nghiệp Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử): Có thể học lên thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành như: Cơ khí, cơ điện tử; tự động hóa
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ sư thiết kế, vận hành hệ thống phần cứng và phần mềm điều khiển máy móc, thiết bị tự động, hệ thống sản xuất tự động - Chuyên viên tư vấn công nghệ, thiết kế kỹ thuật, lập trình điều khiển, thi công chuyển giao dây chuyền, hệ thống tự động, bán tự động tại các công ty về cơ khí, điện, điện tử. - Giám đốc kỹ thuật, trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. - Giảng dạy và nghiên cứu về Cơ điện tử tại các trường, học viện. SV tốt nghiệp ngành Cơ điện tử có thể làm việc tại: - Các công ty, tập đoàn, khu chế xuất cung cấp các giải pháp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa các hệ thống trang bị tự động trong nước cũng như nước ngoài. - Các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Cơ Điện tử.

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; - Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK 1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 3: Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm; - Phương thức 4: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp 12 ≥ 6.0 điểm; - Phương thức 6: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; - Phương thức 7: Xét tuyển thẳng Đại học. <ul style="list-style-type: none"> o Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. o Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên.

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. ○ Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. ○ Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. ○ Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiểu biết những lý thuyết cơ bản về kiến thức xã hội như chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức toán, vật lý, tin học phù hợp với chuyên ngành đào tạo để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; - Có kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động và công nghệ môi trường. - Đọc và vẽ được bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành điện. - Có kiến thức về máy điện, hệ thống điện lạnh trong công nghiệp. - Có kiến thức về kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật số, hệ thống cảm biến, lập trình vi điều khiển, thiết kế board mạch và áp dụng những kiến thức này để phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử công nghiệp. - Có kiến thức về hệ thống cung cấp điện, hệ thống truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét. - Có kiến thức về thiết bị điện công nghiệp và dân dụng để tính toán, thiết kế, sửa chữa, bảo trì, khai thác hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu và tiết kiệm năng lượng. - Có kiến thức về lập trình PLC để điều khiển hệ thống khí nén, cảm biến, cơ cấu truyền động servo, inverter và kết hợp chúng lại để hình thành nên các bộ điều khiển tự động, xây dựng thành các máy móc phục vụ quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. - Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và vẽ mạch điện chuyên dụng như Orcad, Proteus, Altium, Autocad, Matlab, Visual Basic, C, C++, WinCC... - Có kiến thức về mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống SCADA để thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất. - Có kiến thức về quản lý, bảo trì các hệ thống công nghiệp, ứng dụng máy tính (Axapta, CMMS,...) trong quá trình xây dựng kế hoạch bảo trì các hệ thống công nghiệp trong các công ty, xí nghiệp. - Có kiến thức về năng lượng mới. quản lý dự án năng lượng - Có kiến thức thực tế của quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ kỹ thuật - công nghệ - kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất công nghiệp.

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
		<p>- Có kiến thức về xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp và dân dụng.</p> <p>Kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì hệ thống truyền tải và phân phối điện năng cho các nhà máy, khu công nghiệp và khu dân cư. - Có khả năng thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét đảm bảo điều kiện kinh tế, kỹ thuật và an toàn. - Có khả năng tính toán, thiết kế và thi công các mạng điện cung cấp cho các phân xưởng sản xuất, nhà ở, văn phòng, cao ốc... - Có khả năng thiết kế và vận hành hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống điều khiển bằng PLC, vi xử lý, mini-SCADA,... - Có khả năng thiết kế, thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện. - Có khả năng tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án cung cấp điện một cách hiệu quả. - Có khả năng ứng xử, giao tiếp, lập báo cáo, làm thuyết trình một cách bài bản, chuyên nghiệp bằng tiếng Anh và tiếng Việt, và thuyết phục trong quá trình điều hành và quản lý sản xuất cũng như các hoạt động kinh tế khác của nhà máy. - Có khả năng làm việc theo nhóm, tổ sản xuất thông qua hoạt động thảo luận và sử dụng các công cụ và phương tiện hiện đại; - Có khả năng sáng tạo, phân đấu, nghiên cứu khoa học để nâng cao năng xuất và phát triển sản phẩm. - Có kỹ năng an toàn và 3S/5S. <p>Thái độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức trách nhiệm trong công việc. - Trở thành người công dân tốt. - Sống có trách nhiệm với xã hội <p>Ngoại ngữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các đơn vị được Bộ GDĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ	<p>❖ Chăm lo đời sống SV</p>

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
	<p>học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<p>- Nội – ngoại trú: Môi trường sống; dịch vụ phục vụ ăn uống (căn tin, quán xá); môi trường rèn luyện sức khỏe (phòng yoga, phòng tập gym, sân tập võ thuật, sân tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,...).</p> <p>- Chăm lo tinh thần – học tập SV: Thăm hỏi tặng quà SV không về quê ăn tết; tặng quà cho SV tại địa phương bão lũ và thiên tai; chương trình tặng vé xe về Tết cho SV. Bên cạnh đó, SV được tham gia các lớp bồi trợ kiến thức cho SV có lực học chưa cao, được học cùng chuyên gia, cùng chuyên gia tư vấn tâm lý học đường.</p> <p>- Chế độ chính sách: Tặng học bổng đầu vào; hàng năm khen thưởng SV khá giỏi năm học; tặng học bổng SV nghèo vượt khó; học bổng doanh nghiệp; giải quyết các chế độ chính sách: vay vốn, ưu đãi giáo dục...</p> <p>❖ Hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao</p> <p>- Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tham gia CLB văn nghệ, CLB nhày, CLB gita; giao lưu với SV khóa trên; giao lưu và hát cùng các ca sĩ nổi tiếng; tham gia cuộc thi SV thanh lịch.</p> <p>- Hoạt động thể thao: Giải bóng đá nam; giải bóng chuyền nam; giải cầu lông; tham gia CLB võ thuật...</p> <p>- Hoạt động dã ngoại: Cắm trại; tham gia các trại rèn luyện nâng cao khả năng thích nghi; đi tham quan, dã ngoại tại các khu du lịch.</p> <p>- Hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội: Tiếp sức đến trường; mùa hè xanh; hiến máu nhân đạo; thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân, người già neo đơn, trẻ em mồ côi...</p> <p>❖ Hoạt động học thuật</p> <p>- Sân chơi học thuật: ROBOCON, xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon, xe tiết kiệm nhiên liệu Honda EMC, Racing Car, lắp tụ điện dân dụng và công nghiệp, lắp tụ PLC.</p> <p>Nâng cao kỹ năng: khóa học kỹ năng mềm, kỹ năng an toàn 3S/5S.</p> <p>- Hoạt động NCKH, triển lãm công nghệ, chuyển giao công nghệ. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học của SV và GV đều được ứng dụng vào thực tiễn, phòng thí nghiệm và chuyển giao công nghệ</p> <p>- Hoạt động tham quan thực tế: Tham quan thực tế công ty, xí nghiệp; thực hành nghề nghiệp; thực tập.</p> <p>Việc làm, du học: Tham gia Hội chợ việc làm; hội thảo du học, cơ hội làm việc tại Nhật Bản và các nước trong khu vực</p>
IV	<p>Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện</p>	<p>Chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt chuẩn của mạng lưới các trường đại học trong khối Asean (Asean University Network: AUN-QA), và đạt theo chuẩn của Hoa Kỳ ABET (Accreditation Board</p>

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
		for Engineering and Technology: Tổ chức kiểm định Chương trình đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ của các Hiệp hội ngành nghề của Mỹ). Link: https://codien.lhu.edu.vn/Data/News/622/files/ctdt_khoa_cddt_chinh_quy_2023_gui_khoa.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Có thể học tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành như: Kỹ thuật điện, Thiết bị mạng và nhà máy điện; Hệ thống điện; Tự động hóa.
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	Sinh viên tốt nghiệp làm việc với vai trò quản lý kỹ thuật, giám đốc kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật, trưởng phòng bảo trì, chuyên viên kỹ thuật, tư vấn thiết kế mạng lưới điện...cho các công ty trong và ngoài nước. Sinh viên có thể làm việc ở tất cả các nhà máy xí nghiệp trong khu công nghiệp có sử dụng các máy móc liên quan đến điện. Sinh viên có thể làm việc ở các nhà máy nhiệt điện, khí điện đạm và thủy điện, các công ty tư vấn thiết kế và xây lắp điện, các công ty truyền tải và phân phối điện, hoặc làm việc cho tập đoàn điện lực Việt Nam với vai trò người vận hành, thiết kế hoặc quản lý kỹ thuật. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp), các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Điện-Điện tử

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; - Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 3: Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm; - Phương thức 4: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp 12 ≥ 6.0 điểm; - Phương thức 6: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; - Phương thức 7: Xét tuyển thẳng Đại học. <p>o Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên.</p>

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
		<ul style="list-style-type: none"> o Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên. o Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. o Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. o Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu đào tạo (Program Educational Objectives) của ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa: Sinh viên tốt nghiệp Ngành, trong vòng 3 năm có thể thực hiện được các nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xây dựng, cải tiến máy, quy trình tự động hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại. • Linh hoạt áp dụng kỹ năng mềm và khả năng chuyên môn trong làm việc, lãnh đạo nhóm đa quốc gia, đa lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, vận hành, sản xuất. • Tự học tập suốt đời, nâng cao trình độ trong lĩnh vực yêu thích. <p>Ngay khi tốt nghiệp, sinh viên Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có các khả năng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ phù hợp với ngành kỹ thuật điều khiển; • Khả năng thiết kế các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống, bộ phận hoặc quy trình phù hợp với ngành tự động; • Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rõ; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp • Khả năng thực hiện các bài kiểm tra, đo lường và thí nghiệm tiêu chuẩn và phân tích và giải thích kết quả; và Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của nhóm kỹ thuật. <p>Ngoại ngữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các đơn vị được Bộ GDĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Được học trong chương trình đã được đánh giá đạt chuẩn Mạng lưới các Trường Đại học Đông nam á (AUN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dạy/đánh giá theo thang đánh giá nhận thức Bloom và theo chuẩn đầu ra.

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
		<ul style="list-style-type: none"> ● Cải tiến hàng năm. Được tham dự các sân chơi khoa học công nghệ, khởi nghiệp trong và ngoài nước ● Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Tỉnh. ● Chương trình 6 ● IEC. ● CIC. ● Khởi nghiệp cấp Tỉnh, Quốc gia. ● Eproject. Được thụ hưởng tất cả các chính sách chăm sóc, học bổng của nhà trường dành cho Sinh viên. ● Nội – ngoại trú: Môi trường sống; dịch vụ phục vụ ăn uống (căn tin, quán xá); môi trường rèn luyện sức khỏe (phòng yoga, phòng tập gym, sân tập võ thuật, sân tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông...). ● Chăm lo tinh thần – học tập SV: Thăm hỏi tặng quà SV không về quê ăn tết; tặng quà cho SV tại địa phương bão lũ và thiên tai; chương trình tặng vé xe về Tết cho SV. Bên cạnh đó, SV được tham gia các lớp hỗ trợ kiến thức cho SV có lực học chưa cao, được học cùng chuyên gia, cùng chuyên gia tư vấn tâm lý học đường. ● Chế độ chính sách: Tặng học bổng đầu vào; hàng năm khen thưởng SV khá giỏi năm học; tặng học bổng SV nghèo vượt khó; học bổng doanh nghiệp; giải quyết các chế độ chính sách: vay vốn, ưu đãi giáo dục... ● Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tham gia CLB văn nghệ, CLB nhảy, CLB gita; giao lưu với SV khóa trên; giao lưu và hát cùng các ca sĩ nổi tiếng; tham gia cuộc thi SV thanh lịch. ● Hoạt động thể thao: Giải bóng đá nam; giải bóng chuyền nam; giải cầu lông; tham gia CLB võ thuật... ● Hoạt động dã ngoại: Cắm trại; tham gia các trại rèn luyện nâng cao khả năng thích nghi; đi tham quan, dã ngoại tại các khu du lịch. ● Hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội: Tiếp sức đến trường; mùa hè xanh; hiến máu nhân đạo; thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân, người già neo đơn, trẻ em mồ côi... ● Sân chơi học thuật: ROBOCON, xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon, xe tiết kiệm nhiên liệu Honda EMC, Racing car contest ● Nâng cao kỹ năng: khóa học kỹ năng mềm, kỹ năng an toàn 3S/5S. ● Hoạt động NCKH, triển lãm công nghệ, chuyển giao công nghệ. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học của SV và GV đều được ứng dụng vào thực tiễn, phòng thí nghiệm và chuyển giao công nghệ

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
		<ul style="list-style-type: none"> • Hoạt động tham quan thực tế: Tham quan thực tế công ty, xí nghiệp; thực hành nghề nghiệp; thực tập. Việc làm, du học: Tham gia Hội chợ việc làm; hội thảo du học
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Link: https://codien.lhu.edu.vn/Data/News/622/files/ctdt_khoa_cddt_chinh_quy_2023_gui_khoa.pdf
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Có khả năng học tập nâng cao trình độ trong các lĩnh vực Điện - Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Khoa học máy tính.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> • Thiết kế cơ khí, tủ điện, lập trình các hệ thống điều khiển tự động, nhúng, SCADA,...trong các lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, lâm nghiệp, dầu khí,... • Vận hành các hệ thống tự động trong các lĩnh vực liên quan. • Huấn luyện - Đào tạo, chuyển giao công nghệ. Học tập nâng cao trình độ, tự học suốt đời.

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; - Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 3: Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm; - Phương thức 4: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp 12 ≥ 6.0 điểm; - Phương thức 6: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; - Phương thức 7: Xét tuyển thẳng Đại học. o Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. o Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10, 11, 12 trở lên. o Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. o Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. o Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. o Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng kiến thức toán học để tính toán các hệ thống trên ô tô; - Áp dụng kiến thức kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kết cấu trên ô tô; - Áp dụng kiến thức kỹ thuật để giải quyết các vấn đề điều khiển tự động trên ô tô; - Áp dụng các phần mềm hiện đại để mô phỏng hệ thống trên ô tô; <p>Kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế cải tiến một chi tiết, cụm chi tiết trong kết cấu ô tô; - Thiết kế quy trình điều khiển tự động trên ô tô; - Thiết kế quy trình quản lý dịch vụ ô tô; - Sử dụng thành thạo văn bản để mô tả vấn đề trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật - Sử dụng lời nói thành thạo để mô tả các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật; - Sử dụng tài liệu kỹ thuật chuyên ngành phù hợp với các vấn đề cần xử lý; - Thực hiện các bài kiểm tra hệ thống trên ô tô theo đúng quy trình kỹ thuật; - Phân tích số liệu để đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống trên ô tô; - Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình kỹ thuật; - Thực hiện các quy tắc an toàn theo các tiêu chuẩn an toàn lao động; - Tự thành lập nhóm; - Quản lý tiến trình dự án; - Đánh giá hiệu quả công việc của thành viên; <p>Thái độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ nội quy và thời gian quy định; - Thực hiện đạo đức nghề nghiệp, ý thức bảo vệ môi trường; <p>Ngoại ngữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các đơn vị được Bộ GDĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>❖ Chăm lo đời sống SV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội – ngoại trú: Môi trường sống; dịch vụ phục vụ ăn uống (căn tin, quán xá); môi trường rèn luyện sức khỏe (phòng yoga, phòng tập gym, sân tập võ thuật, sân tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,...). - Chăm lo tinh thần – học tập SV: Thăm hỏi tặng quà SV không về quê ăn tết; tặng quà cho SV tại địa phương bão lũ và thiên tai; chương

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
		<p>trình tặng vé xe về Tết cho SV. Bên cạnh đó, SV được tham gia các lớp hỗ trợ kiến thức cho SV có lực học chưa cao, được học cùng chuyên gia, cùng chuyên gia tư vấn tâm lý học đường.</p> <p>- Chế độ chính sách: Tặng học bổng đầu vào; hàng năm khen thưởng SV khá giỏi năm học; tặng học bổng SV nghèo vượt khó; học bổng doanh nghiệp; giải quyết các chế độ chính sách: vay vốn, ưu đãi giáo dục...</p> <p>❖ Hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao</p> <p>- Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tham gia CLB văn nghệ, CLB nhảy, CLB gita; giao lưu với SV khóa trên; giao lưu và hát cùng các ca sĩ nổi tiếng; tham gia cuộc thi SV thanh lịch.</p> <p>- Hoạt động thể thao: Giải bóng đá nam; giải bóng chuyền nam; giải cầu lông; tham gia CLB võ thuật...</p> <p>- Hoạt động dã ngoại: Cắm trại; tham gia các trại rèn luyện nâng cao khả năng thích nghi; đi tham quan, dã ngoại tại các khu du lịch.</p> <p>- Hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội: Tiếp sức đến trường; mùa hè xanh; hiến máu nhân đạo; thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân, người già neo đơn, trẻ em mồ côi...</p> <p>❖ Hoạt động học thuật</p> <p>- Sân chơi học thuật: ROBOCON, xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon, xe tiết kiệm nhiên liệu Honda EMC, Racing car contest, Go-kart, Bosch Future mobility Challenge</p> <p>- Nâng cao kỹ năng: khóa học kỹ năng mềm, kỹ năng an toàn 3S/5S, Khởi nghiệp, An toàn lao động, Viết CV</p> <p>- Hoạt động NCKH, triển lãm công nghệ, chuyển giao công nghệ. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học của SV và GV đều được ứng dụng vào thực tiễn, phòng thí nghiệm và chuyển giao công nghệ</p> <p>- Hoạt động tham quan thực tế: Tham quan thực tế công ty, xí nghiệp; thực hành nghề nghiệp; thực tập.</p> <p>Việc làm, du học: Tham gia Hội chợ việc làm; hội thảo du học</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>Link:https://codien.lhu.edu.vn/Data/News/622/files/ctdt_khoa_cddt_c_hinh_quy_2023_gui_khoa.pdf</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>- Có khả năng học Thạc sĩ, Tiến sĩ, hoạt liên thông trình độ đại học các chuyên ngành gần.</p>

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>- Kỹ sư vận hành, giám sát sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô máy động lực tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, các cơ sở sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng ô tô</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô - Nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô. - Kỹ thuật viên, cố vấn dịch vụ tại các công ty ô tô như Toyota, Honda, Hyundai, Hino.... - Bảo trì thiết bị trong các nhà máy tại khu công nghiệp, hay sân bay. <p>Huấn luyện tại các nhà máy sản xuất ô tô, giáo viên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp</p>

Ngành: Công nghệ thông tin

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; - Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 3: Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm; - Phương thức 4: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp 12 ≥ 6.0 điểm; - Phương thức 6: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; - Phương thức 7: Xét tuyển thẳng Đại học. <ul style="list-style-type: none"> o Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. o Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên. o Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. o Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. o Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. o Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng. <p>Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Công nghệ thông tin:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Anh Văn, Hóa (D07) - Toán, Lý, Anh Văn (A01) - Toán, Văn, Anh Văn (D01) <p><i>Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, phương án xét tuyển và quy trình xét tuyển tuân theo quy định chung của trường Đại học Lạc Hồng.</i></p>
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu chương trình đào tạo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Phát triển khả năng tự khám phá kiến thức mới, giải quyết các vấn đề thực tế và có tư duy hệ thống khi làm việc chuyên nghiệp và có khả năng học tập trọn đời trong ngành công nghệ kỹ thuật thông tin. ▪ Quản lý hiệu quả các dự án nhóm trong các dự án về hệ thống thông tin và liên kết với các lĩnh vực khác. ▪ Phát triển năng lực chuyên môn để đảm nhận các vị trí cao trong sự nghiệp hoặc theo đuổi các bằng cấp, chứng chỉ sau đại học. <p>Yêu cầu về kiến thức</p> <p><i>Về kiến thức chung và cơ bản:</i> Sinh viên được trang bị kiến thức chung và cơ bản theo quy định chung của Trường Đại học Lạc Hồng cho các khối tự nhiên.</p> <p><i>Về kiến thức cơ sở ngành:</i></p> <p>Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng phù hợp với công nghệ kỹ thuật thông tin;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Áp dụng toán rời rạc hoặc xác suất và thống kê và kiến thức khoa học để đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết các yêu cầu chức năng của hệ thống thông tin ▪ Áp dụng các thuật toán thích hợp để đưa ra giải pháp cho các vấn đề đặt ra ▪ Thực hiện các thuật toán bằng kỹ năng lập trình ▪ Áp dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại để mô hình hóa các giải pháp đề xuất <p>Kiến thức hỗ trợ khác như: khái niệm về cơ sở dữ liệu, cách thức thiết kế một cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính và hệ điều hành, mạng máy tính cơ bản, cách thức phát triển một ứng dụng trên máy tính.</p> <p><i>Về kiến thức chuyên ngành:</i></p> <p>Có thể thiết kế các hệ thống, thành phần hoặc quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp</p>

		<p>với công nghệ kỹ thuật thông tin, Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thu thập thông tin (nền tảng, yêu cầu của người dùng, cấu trúc dữ liệu) để xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống ▪ Thiết kế kiến trúc cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin dựa trên các yêu cầu chức năng đã xác định ▪ Thiết kế giao diện của hệ thống thông tin dựa trên các yêu cầu chức năng của hệ thống ▪ Phân tích và thiết kế các thành phần chức năng của hệ thống thông tin dựa trên các giao diện và các yêu cầu chức năng của nó ▪ Thiết kế cơ sở dữ liệu để quản lý hệ thống thông tin ▪ Thiết kế quy trình xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng các nhu cầu cụ thể về các vấn đề kỹ thuật <p>Yêu cầu về Kỹ năng</p> <p>Kỹ năng cứng:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Có kỹ năng đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng phần mềm; kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách hiệu quả. ▪ Lập trình ứng dụng khai thác các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. ▪ Có khả năng cài đặt, vận hành và bảo trì hệ thống các máy chủ đảm bảo tính an toàn, bảo mật. ▪ Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ thiết kế, đánh giá hoạt động hệ thống mạng máy tính. ▪ Có khả năng xây dựng các chính sách an toàn và bảo mật hệ thống mạng cho các công ty. ▪ Có thể tiến hành các bài kiểm tra, phép đo và thí nghiệm tiêu chuẩn và phân tích và giải thích kết quả để cải tiến các quy trình: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tiến hành các thử nghiệm tiêu chuẩn để xác minh các yêu cầu chức năng phù hợp với các mục tiêu của dự án ○ Đo lường và thực hiện các thí nghiệm để đánh giá kết quả đạt được ○ Phân tích và diễn giải các kết quả để cải tiến quy trình phát triển hệ thống thông tin <p>Kỹ năng mềm:</p> <p>Có thể áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và sử dụng đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Viết báo cáo và trình bày bằng văn bản về công việc đã hoàn thành trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thể hiện kỹ năng thuyết trình hiệu quả trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi ▪ Biết cách tìm kiếm và lựa chọn tài liệu phù hợp với vấn đề cần giải quyết ▪ Biết cách sử dụng đồ họa để trình bày ý tưởng ▪ Có khả năng hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên cũng như trưởng nhóm kỹ thuật. ▪ Áp dụng các kỹ năng quản lý để lập kế hoạch phù hợp ▪ Thể hiện rõ vai trò cá nhân trong nhóm ▪ Áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án cho các cơ sở xử lý và chuyển giao thông tin <p>Sử dụng các phương tiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi, quản lý, điều hành.</p> <p>Về trình độ ngoại ngữ đạt được:</p> <p>Sinh viên muốn được xét tốt nghiệp phải có một trong các bằng điểm hoặc chứng chỉ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bảng điểm TOEIC đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp). ▪ Bảng điểm TOEFL ITP thi trên giấy đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp). ▪ Bảng điểm TOEFL iBT đạt từ 32 điểm trở lên (do ETS cấp). ▪ Bảng điểm IELTS đạt từ 4.5 điểm trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 4.0 (do British Council cấp). ▪ Giấy chứng nhận thi kết quả tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC trở lên do trường Đại học Lạc Hồng cấp. ▪ Chứng chỉ B tiếng Anh do trường Đại học Lạc Hồng cấp. ▪ Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành Ngữ văn Anh hệ chính quy, tại chức, văn bằng 2, liên thông, hoàn chỉnh có phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
III	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Các gói học bổng (HB) đầu vào cho Tân sinh viên, HB nghèo vượt khó, HB khuyến khích, học bổng doanh nghiệp, khen thưởng năm học. ▪ Quỹ học bổng Mabuchi với lãi suất 0 đồng hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập trường ▪ Chính sách vay vốn tín dụng cho sinh viên: mức vay 1.500.000đ/tháng/sv với lãi suất 6.6%/năm; 0.55%tháng ▪ Chế độ ưu đãi giáo dục đối tượng sinh viên là con của người có công với cách mạng ▪ Chế độ miễn giảm HP với sinh viên là người có công với cách mạng và sinh viên là thân nhân của người có công với cách mạng; Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn

		<p>lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Đối tượng này được xét giảm từ 50 – 70% học phí</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số. <p>Ngoài ra SV Lạc Hồng còn có thể mượn tài liệu học tập miễn phí tại thư viện của trường. sử dụng phòng tự học tại các cơ sở của trường. Miễn phí sử dụng các phòng thí nghiệm, PM của trường, các CLB và sân chơi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, võ thuật; miễn phí khi tham gia phòng tập: Gym, Yoga để rèn luyện sức khỏe.</p> <p>Nhà trường giới thiệu miễn phí cho sinh viên toàn trường nơi thực tập, kiến tập được hưởng lương. Nếu trong quá trình học tập, sinh viên có nhu cầu làm thêm, Nhà trường đầu tư vấn và giới thiệu miễn phí giúp sinh viên vừa đi làm, không bị ảnh hưởng học tập vừa có thu nhập trang trải cuộc sống.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Công bố trên website của Khoa:</p> <p>https://cs.lhu.edu.vn/571/33425/Nganh-Cong-nghe-thong-tin.html</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Sau khi ra trường, sinh viên có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài.</p> <p>Trường Đại học Lạc Hồng có đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ngành CNTT.</p>
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm các vị trí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lập trình viên: Windows Form, Website, IoT, Mobile... ▪ Quản trị CSDL: SQL Server ▪ Quản trị mạng: nền tảng Cisco, Microsoft. ▪ Chuyên gia cung cấp giải pháp hệ thống thông tin.

Ngành: Thương mại điện tử

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; - Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 3: Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm; - Phương thức 4: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp

		<p>12 ≥ 6.0 điểm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 6: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; - Phương thức 7: Xét tuyển thẳng Đại học. <ul style="list-style-type: none"> o Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. o Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên. o Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. o Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. o Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. o Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng. <p>Tổ hợp môn xét tuyển ngành Thương mại điện tử:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, văn, lý (C01) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, anh văn (D01) <p><i>Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, phương án xét tuyển và quy trình xét tuyển tuân theo quy định chung của trường Đại học Lạc Hồng.</i></p>
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có kỹ năng đáp ứng những yêu cầu trong thương mại trực tuyến, tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong CNTT vào thương mại điện tử, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.</p> <p>Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu đào tạo nhân lực ngành Thương mại điện tử để người học có thể đạt được các mục tiêu (ký hiệu là PEO - Program Educational Object) sau trong vòng 3-5 năm sau khi tốt nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEO1: Phát triển khả năng khám phá kiến thức mới, ứng dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, có tư duy hệ thống khi làm việc chuyên nghiệp và có khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực thương mại điện tử. • PEO2: Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả các dự án theo nhóm làm việc chuyên nghiệp trong ngành thương mại điện tử. • PEO3: Phát triển năng lực chuyên môn để đảm nhận các vị trí cao trong sự nghiệp, hoặc theo đuổi các nghiên cứu sau đại học. <p>Chuẩn đầu ra</p>

		<p>Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư ngành Thương mại điện tử phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (Expected Learning Outcome – ELO) sau:</p> <p>❖ Kiến thức</p> <p><i>Về kiến thức chung và cơ bản:</i> Sinh viên được trang bị kiến thức chung và cơ bản theo quy định chung của Trường Đại học Lạc Hồng cho các khối tự nhiên.</p> <p><i>Về kiến thức cơ sở ngành:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ELO1: Ứng dụng được kiến thức, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, thống kê để giải quyết các vấn đề về phân tích dữ liệu trong lĩnh vực thương mại điện tử. <p><i>Về kiến thức chuyên ngành:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ELO2: Lập kế hoạch kinh doanh trực tuyến dựa trên các kiến thức kinh tế, quản lý. • ELO3: Ứng dụng được các kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin trong các dự án thương mại điện tử. <p>❖ Kỹ năng</p> <p><i>Kỹ năng cứng:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ELO4: Xây dựng được các ứng dụng thương mại điện tử tại doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản lý. • ELO5: Thiết kế chiến lược kinh doanh trực tuyến với các kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử như: marketing online, thanh toán trực tuyến, content marketing, hiểu biết về mạng xã hội, an toàn, bảo mật và tối ưu hóa hệ thống. <p><i>Kỹ năng mềm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ELO6: Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên cũng như trưởng nhóm dự án. • ELO7: Áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và sử dụng đồ họa để trình bày các công việc đã hoàn thành. <p>❖ Thái độ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ELO8: Áp dụng các kỹ năng tự học và không ngừng trau dồi tiếp thu kiến thức mới để tiếp tục phát triển nghề nghiệp và học tập trọn đời. • ELO9: Có đạo đức, kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp và trách nhiệm trong công việc và xã hội. <p>❖ Ngoại ngữ</p> <p>Phải có một trong các bằng điểm hoặc chứng chỉ thoả danh sách sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOEIC đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp). • TOEFL ITP thi trên giấy đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp). • TOEFL iBT đạt từ 32 điểm trở lên (do ETS cấp).
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • IELTS đạt từ 4.5 điểm trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 4.0 (do British Council cấp). • Chứng nhận kết quả thi tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC trở lên do trường Đại học Lạc Hồng cấp. • Chứng chỉ B tiếng Anh do trường Đại học Lạc Hồng cấp. • Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành Ngữ văn Anh hệ chính quy, tại chức, văn bằng 2, liên thông, hoàn chỉnh có phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Các gói học bổng (HB) đầu vào cho Tân sinh viên, HB nghèo vượt khó, HB khuyến khích, học bổng doanh nghiệp, khen thưởng năm học. ▪ Quỹ học bổng Mabuchi với lãi suất 0 đồng hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập trường ▪ Chính sách vay vốn tín dụng cho sinh viên: mức vay 1.500.000đ/tháng/sv với lãi suất 6.6%/năm; 0.55%tháng ▪ Chế độ ưu đãi giáo dục đối tượng sinh viên là con của người có công với cách mạng ▪ Chế độ miễn giảm HP với sinh viên là người có công với cách mạng và sinh viên là thân nhân của người có công với cách mạng; Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Đối tượng này được xét giảm từ 50 – 70% học phí ▪ Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số. <p>Ngoài ra SV Lạc Hồng còn có thể mượn tài liệu học tập miễn phí tại thư viện của trường. sử dụng phòng tự học tại các cơ sở của trường. Miễn phí sử dụng các phòng thí nghiệm, PM của trường, các CLB và sân chơi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, võ thuật; miễn phí khi tham gia phòng tập: Gym, Yoga để rèn luyện sức khỏe.</p> <p>Nhà trường giới thiệu miễn phí cho sinh viên toàn trường nơi thực tập, kiến tập được hưởng lương. Nếu trong quá trình học tập, sinh viên có nhu cầu làm thêm, Nhà trường đều tư vấn và giới thiệu miễn phí giúp sinh viên vừa đi làm, không bị ảnh hưởng học tập vừa có thu nhập trang trải cuộc sống.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Công bố trên website của Khoa:</p> <p>https://cs.lhu.edu.vn/571/41462/Nganh-Thuong-mai-dien-tu.html</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao	Ngoài ra, khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường. Sinh viên có thể dễ dàng học tiếp cao học để lấy bằng thạc sĩ. Cũng như

	trình độ sau khi ra trường	khả năng tự nghiên cứu để tiếp tục nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại các vị trí sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp Thương mại điện tử; • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty sử dụng thương mại điện tử trong các hoạt động kinh doanh; • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử; • Tham gia giảng dạy lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; • Khởi nghiệp xây dựng được các hệ thống thương mại điện tử đáp ứng các mục tiêu bản thân đề ra.

Ngành: Truyền thông đa phương tiện

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; - Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 3: Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm; - Phương thức 4: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp 12 ≥ 6.0 điểm; - Phương thức 6: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; - Phương thức 7: Xét tuyển thẳng Đại học. <ul style="list-style-type: none"> o Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. o Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên. o Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. o Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. o Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. o Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng.

		<p>Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Văn, Ngoại ngữ (D01) - Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) - Toán, Hóa, Anh (D07) <p><i>Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, phương án xét tuyển và quy trình xét tuyển tuân theo quy định chung của trường Đại học Lạc Hồng.</i></p>
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu đào tạo</p> <p>Đào tạo nguồn nhân lực truyền thông đa phương tiện có kỹ năng đáp ứng những yêu cầu trong việc sản xuất các sản phẩm truyền thông trên nhiều nền tảng khác nhau, tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong CNTT vào lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.</p> <p>Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu đào tạo nhân lực Ngành Truyền thông đa phương tiện để người học có thể đạt được các mục tiêu (ký hiệu là PEO - Program Educational Object) trong vòng 3-5 năm sau khi tốt nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEO1: Phát triển khả năng khám phá kiến thức mới, ứng dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, có tư duy hệ thống khi làm việc chuyên nghiệp và có khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện. • PEO2: Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả các dự án theo nhóm làm việc chuyên nghiệp trong ngành Truyền thông đa phương tiện. • PEO3: Phát triển năng lực chuyên môn để đảm nhận các vị trí cao trong sự nghiệp, hoặc theo đuổi các nghiên cứu sau đại học. <p>Chuẩn đầu ra</p> <p>Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư ngành Truyền thông đa phương tiện phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (Student Outcomes - SOs) sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kiến thức <p>Về kiến thức chung và cơ bản: Sinh viên được trang bị kiến thức chung và cơ bản theo quy định chung của Trường Đại học Lạc Hồng cho các khối tự nhiên.</p> <p><i>Về kiến thức cơ sở ngành:</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> • SO1: Ứng dụng được kiến thức, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, thống kê để giải quyết các vấn đề về phân tích dữ liệu trong chiến dịch truyền thông. <p>Về kiến thức chuyên ngành:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SO2: Lập kế hoạch truyền thông dựa trên các kiến thức truyền thông, quản trị, marketing, hành vi người dùng, và các quy định của pháp luật.. • SO3: Ứng dụng được các kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin để xây dựng các sản phẩm truyền thông như hình ảnh, video và bài viết. <p>❖ Kỹ năng</p> <p>Kỹ năng cứng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SO4: Ứng dụng được kiến thức về mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, công cụ quảng cáo, công cụ thiết kế, các loại hình marketing trên môi trường kỹ thuật số và công nghệ hiện đại một cách phù hợp cho các chiến dịch truyền thông. <p>Kỹ năng mềm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SO5: Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên cũng như trưởng nhóm dự án. • SO6: Thực hiện có hiệu quả trong việc sử dụng đồ họa, văn bản và lời nói để trình bày các công việc đã hoàn thành. <p>❖ Thái độ</p> <ul style="list-style-type: none"> • SO7: Áp dụng các kỹ năng tự học và không ngừng trau dồi tiếp thu kiến thức mới để tiếp tục phát triển nghề nghiệp và học tập trọn đời. • SO8: Có đạo đức, kỷ luật lao động, tác phong chuyên nghiệp và trách nhiệm trong công việc và xã hội. <p>❖ Ngoại ngữ</p> <p>Phải có một trong các bảng điểm hoặc chứng chỉ thoả danh sách sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOEIC đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp). • TOEFL ITP thi trên giấy đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp). • TOEFL iBT đạt từ 32 điểm trở lên (do ETS cấp). • IELTS đạt từ 4.5 điểm trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 4.0 • Chứng nhận kết quả thi tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC trở lên do trường Đại học Lạc Hồng cấp. • Chứng chỉ B tiếng Anh do trường Đại học Lạc Hồng cấp.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành Ngữ văn Anh hệ chính quy, tại chức, văn bằng 2, liên thông, hoàn chỉnh có phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> • Các gói học bổng (HB) đầu vào cho Tân sinh viên, HB nghèo vượt khó, HB khuyến khích, học bổng doanh nghiệp, khen thưởng năm học. • Quỹ học bổng Mabuchi với lãi suất 0 đồng hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập trường • Chính sách vay vốn tín dụng cho sinh viên: mức vay 1.500.000đ/tháng/sv với lãi suất 6.6%/năm; 0.55%tháng • Chế độ ưu đãi giáo dục đối tượng sinh viên là con của người có công với cách mạng • Chế độ miễn giảm HP với sinh viên là người có công với cách mạng và sinh viên là thân nhân của người có công với cách mạng; Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Đối tượng này được xét giảm từ 50 – 70% học phí • Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số. <p>Ngoài ra SV Lạc Hồng còn có thể mượn tài liệu học tập miễn phí tại thư viện của trường. sử dụng phòng tự học tại các cơ sở của trường. Miễn phí sử dụng các phòng thí nghiệm, PM của trường, các CLB và sân chơi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, võ thuật; miễn phí khi tham gia phòng tập: Gym, Yoga để rèn luyện sức khỏe.</p> <p>Nhà trường giới thiệu miễn phí cho sinh viên toàn trường nơi thực tập, kiến tập được hưởng lương. Nếu trong quá trình học tập, sinh viên có nhu cầu làm thêm, Nhà trường đều tư vấn và giới thiệu miễn phí giúp sinh viên vừa đi làm, không bị ảnh hưởng học tập vừa có thu nhập trang trải cuộc sống.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Công bố tại website: https://cs.lhu.edu.vn/571/43205/Nganh-Truyen-thong-da-phuong-tien.html
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Ngoài ra, khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường. Sinh viên có thể dễ dàng học tiếp cao học để lấy bằng thạc sĩ. Cũng như khả năng tự nghiên cứu để tiếp tục nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại các vị trí sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp truyền thông, quảng cáo; • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty có ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong các hoạt động kinh doanh; • Quản trị viên các kênh truyền thông trực tuyến (Mạng xã hội, Website) • Chuyên viên tổ chức sự kiện, đối ngoại hoặc quan hệ công chúng • Biên tập viên các chương trình truyền hình, xử lý hình ảnh, âm thanh phim ảnh, thiết kế nội dung truyền thông hoặc làm kỹ xảo điện ảnh ở các hãng sản xuất phim • Biên tập viên, phóng viên, quản lý các ấn phẩm báo chí, bia sách, ấn phẩm điện tử... ở các cơ quan báo điện tử, nhà xuất bản. • Nhà sáng tạo nội dung (KOL, Blogger,..) trên nhiều nền tảng khác nhau. • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng truyền thông đa phương tiện; • Tham gia giảng dạy lĩnh vực truyền thông đa phương tiện tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;
----	-------------------------------	---

Ngành: Trí tuệ nhân tạo

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; - Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 3: Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm; - Phương thức 4: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm; - Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp 12 ≥ 6.0 điểm; - Phương thức 6: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; - Phương thức 7: Xét tuyển thẳng Đại học. <ul style="list-style-type: none"> ○ Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi

		<p>cấp tính trở lên.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên. ○ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. ○ Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. ○ Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường tốp đầu trong cả nước. ○ Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng. <p>Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Trí tuệ nhân tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, văn, lý (C01) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, anh văn (D01) <p><i>Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, phương án xét tuyển và quy trình xét tuyển tuân theo quy định chung của trường Đại học Lạc Hồng.</i></p>
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu đào tạo</p> <p>Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có kỹ năng đáp ứng những yêu cầu trong thương mại trực tuyến, tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong CNTT vào Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.</p> <p>Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu đào tạo nhân lực ngành Trí tuệ nhân tạo để người học có thể đạt được các mục tiêu (ký hiệu là PEO - Program Educational Object) sau trong vòng 3-5 năm sau khi tốt nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEO1: Phát triển khả năng khám phá kiến thức mới, ứng dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, có tư duy hệ thống khi làm việc chuyên nghiệp và có khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, - PEO2: Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả các dự án theo nhóm làm việc chuyên nghiệp trong ngành Trí tuệ nhân tạo, - PEO3: Phát triển năng lực chuyên môn để đảm nhận các vị trí cao trong sự nghiệp, hoặc theo đuổi các nghiên cứu sau đại học. <p>Chuẩn đầu ra</p> <p>Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư ngành Trí tuệ nhân tạo phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (Student Outcome – SO) sau:</p>

		<p>✕ Về kiến thức</p> <p>. <i>Về kiến thức chung và cơ bản:</i> Sinh viên được trang bị kiến thức chung và cơ bản theo quy định chung của Trường Đại học Lạc Hồng cho các khối tự nhiên.</p> <p>. <i>Về kiến thức cơ sở ngành:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SO1: Xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học. <p>. <i>Về kiến thức chuyên ngành:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SO2: Áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu cụ thể có tính đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế. <p>✕ Kỹ năng</p> <p>. <i>Kỹ năng mềm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SO3: Áp dụng giao tiếp bằng văn bản, lời nói và đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp. - SO5: Hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng nhau cung cấp khả năng lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu. <p>. <i>Kỹ năng cứng:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SO6: Phát triển và tiến hành các thử nghiệm thích hợp, phân tích và giải thích dữ liệu và sử dụng phán đoán kỹ thuật để đưa ra kết luận. <p>✕ Thái độ</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO4: Nhận ra trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, phải xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội. - SO7: Áp dụng các kỹ năng tự học và không ngừng trau dồi tiếp thu kiến thức mới để tiếp tục phát triển nghề nghiệp và học tập trọn đời <p>✕ Ngoại ngữ</p> <p>Phải có một trong các bảng điểm hoặc chứng chỉ thỏa danh sách sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOEIC đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp). - TOEFL ITP thi trên giấy đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp). - TOEFL iBT đạt từ 32 điểm trở lên (do ETS cấp).
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - IELTS đạt từ 4.5 điểm trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 4.0 (do British Council cấp). - Chứng nhận kết quả thi tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC trở lên do Trường Đại học Lạc Hồng cấp. - Chứng chỉ B tiếng Anh do trường Đại học Lạc Hồng cấp. - Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành Ngữ văn Anh hệ chính quy, tại chức, văn bằng 2, liên thông, hoàn chỉnh có phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> • Các gói học bổng (HB) đầu vào cho Tân sinh viên, HB nghèo vượt khó, HB khuyến khích, học bổng doanh nghiệp, khen thưởng năm học. • Quỹ học bổng Mabuchi với lãi suất 0 đồng hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập trường • Chính sách vay vốn tín dụng cho sinh viên: mức vay 1.500.000đ/tháng/sv với lãi suất 6.6%/năm; 0.55%/tháng • Chế độ ưu đãi giáo dục đối tượng sinh viên là con của người có công với cách mạng • Chế độ miễn giảm HP với sinh viên là người có công với cách mạng và sinh viên là thân nhân của người có công với cách mạng; Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Đối tượng này được xét giảm từ 50 – 70% học phí • Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số. <p>Ngoài ra SV Lạc Hồng còn có thể mượn tài liệu học tập miễn phí tại thư viện của trường, sử dụng phòng tự học tại các cơ sở của trường. Miễn phí sử dụng các phòng thí nghiệm, PM của trường, các CLB và sân chơi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, võ thuật; miễn phí khi tham gia phòng tập: Gym, Yoga để rèn luyện sức khỏe.</p> <p>Nhà trường giới thiệu miễn phí cho sinh viên toàn trường nơi thực tập, kiến tập được hưởng lương. Nếu trong quá trình học tập, sinh viên có nhu cầu làm thêm, Nhà trường đầu tư vấn và giới thiệu miễn phí giúp sinh viên vừa đi làm, không bị ảnh hưởng học tập vừa có thu nhập trang trải cuộc sống.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Công bố trên website của Khoa:</p> <p>https://cs.lhu.edu.vn/571/43204/Nganh-Tri-tue-nhan-tao.html</p>

V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Ngoài ra, khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường. Sinh viên có thể dễ dàng học tiếp cao học để lấy bằng thạc sĩ. Cũng như khả năng tự nghiên cứu để tiếp tục nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại các lĩnh vực sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Y tế: Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để chẩn đoán và dự đoán các bệnh tật, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Ví dụ: máy học dữ liệu có thể phát hiện các triệu chứng bệnh tật từ hình ảnh X-quang hoặc CT scan. ● Giao thông: Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tối ưu hóa việc điều khiển giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Ví dụ: hệ thống điều khiển tín hiệu đèn giao thông tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể điều chỉnh đèn giao thông để tối ưu hóa luồng giao thông. ● Tài chính: Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường, đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Ví dụ: các công ty đầu tư có thể sử dụng các thuật toán máy học để phân tích dữ liệu tài chính và dự đoán giá cổ phiếu. ● Công nghệ: Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phát triển các ứng dụng, sản phẩm mới và cải tiến các công nghệ hiện có. Ví dụ: các công ty công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển các trợ lý ảo, robot hỗ trợ và các dịch vụ tự động hóa. ● Marketing: Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phân tích dữ liệu khách hàng và đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả. Ví dụ: các công ty quảng cáo có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu khách hàng và đưa ra quyết định về quảng cáo và giá cả hiệu quả hơn. ● Nông nghiệp: Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu sử dụng nước và thuốc trừ sâu, tăng năng suất. Ví dụ: các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể phân tích dữ liệu về đất đai, thời tiết và thực vật để tối ưu hóa quá trình trồng trọt và chăm sóc cây trồng. ● Truyền thông: Các kỹ sư trí tuệ nhân tạo có thể làm việc trong lĩnh vực truyền thông, tạo ra các ứng dụng và phần mềm cho việc phân tích và quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội. ● Và một số ngành khác. <p>Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo có thể làm việc</p>

		<p>tại các vị trí, chức danh sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuyên viên phân tích dữ liệu: Với khả năng xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu tốt, các kỹ sư trí tuệ nhân tạo có thể làm việc như chuyên viên phân tích dữ liệu để đưa ra các dự đoán và giải pháp cho doanh nghiệp. • Kỹ sư Machine Learning: Các kỹ sư machine learning sử dụng các thuật toán và kỹ thuật học máy để phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình dự đoán và đưa ra quyết định, phân tích và xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xây dựng các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, phát triển các giải pháp để máy tính có thể nhận dạng và phân tích hình ảnh, video và các dữ liệu đồ họa khác. • Chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh thông minh - Business intelligence developer, chuyên về phân tích dữ liệu và phát triển các giải pháp kinh doanh thông minh (Business Intelligence - BI) để hỗ trợ quyết định và cải thiện hiệu suất kinh doanh của một tổ chức. • Kỹ sư IoT & Robotics: Các kỹ sư Robotics sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển các robot và hệ thống tự động hóa thông minh để giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực như y tế, sản xuất và vận tải, phân tích và xử lý dữ liệu từ các thiết bị kết nối mạng trong hệ thống IoT. • Kỹ sư dữ liệu lớn - Big data Engineer: chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong một tổ chức • Lập trình viên Python - Python Developer • Chuyên gia phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - AI Application developer • Các kỹ sư trí tuệ nhân tạo cũng có thể làm việc trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án và giáo dục. Với nhu cầu ngày càng tăng về trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống và các lĩnh vực khác, việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong ngành này là rất tiềm năng
--	--	--

Ngành: Đông phương học - Hàn Quốc học

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối tượng 1: Xét tuyển điểm thi THPT Quốc Gia <ul style="list-style-type: none"> ✓ Đã tốt nghiệp THPT ✓ Đạt điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT. ▪ Đối tượng 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 (hoặc học bạ lớp 10, 11, và 12)

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Đã tốt nghiệp THPT ✓ Tổng điểm cả năm lớp 12 ≥ 6 (hoặc trung bình 3 năm lớp 10, 11, và 12 ≥ 6) ▪ Đối tượng 3: Xét tuyển điểm thi năng lực quốc gia ▪ Đối tượng 4: Xét tuyển thẳng đại học cho sinh viên đủ điều kiện
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mục tiêu đào tạo: Sau khi tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học từ 3 đến 5 năm, sinh viên tốt nghiệp có khả năng: PEO1: Làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực họ đang theo đuổi. PEO2: Lãnh đạo lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. PEO3: Tham gia học tập suốt đời, phục vụ cộng đồng; thể hiện đạo đức nghề nghiệp. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được <p><u>A: KIẾN THỨC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng hệ thống kiến thức ngôn ngữ Hàn Quốc trong môi trường sử dụng tiếng Hàn trong nước và quốc tế; - Chọn lựa văn hoá ứng xử để giải quyết các tình huống giao tiếp thực tế; - Phân tích sự khác biệt về ngôn ngữ để chuyển ngữ và nghiên cứu ngôn ngữ; <p><u>B: KỸ NĂNG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ, lời nói, văn bản, đa phương tiện; - Tổng hợp tài liệu về khoa học xã hội để nghiên cứu liên ngành; - Tham gia học tập suốt đời; <p><u>C: THÁI ĐỘ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc nhóm hiệu quả như là một trưởng nhóm và thành viên; - Thể hiện đạo đức nghề nghiệp trong công việc; - Tham gia phục vụ cộng đồng; <p><u>D: TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ tiếng Hàn trung cấp theo chuẩn quốc tế (tương đương Topik cấp 3-4 hoặc SKA cấp 3-4). - Giao tiếp hiệu quả trong môi trường sử dụng tiếng Hàn tại các doanh nghiệp Hàn Quốc trong và ngoài nước.

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>A. CHÍNH SÁCH</p> <p>Ngoài các chính sách học bổng theo quy định của Nhà Trường (Tham khảo: Sổ tay tuyển sinh năm học 2022-2023), ngành Hàn Quốc còn có học bổng doanh nghiệp, học bổng Kocham, học bổng King Sejong thường niên và các học bổng khác như học bổng của Hội hữu nghị Việt – Hàn tỉnh Đồng Nai áp dụng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực học tập và tham gia các hoạt động của ngành, khoa...</p> <p>B. HOẠT ĐỘNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - CLB tiếng Hàn (từ 3 lần / năm) - CLB nói tiếng Hàn thứ sáu hàng tuần - Chi hội Hữu nghị Việt – Hàn - Hùng biện tiếng Hàn (nội bộ trường) - K-speech (hung biện tiếng Hàn toàn quốc) - Sắc màu Đông phương - Giao lưu văn hóa với các tổ chức, trường đại học Hàn Quốc - Tham gia hoạt động tình nguyện với sinh viên Hàn Quốc - Sinh hoạt Đoàn – Hội
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>CTĐT KHOÁ 2022 - 2026 https://drive.google.com/file/d/1Sp7xorjIW5w5VONowU1E2scqwXu5gsFf/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2021 - 2025 https://drive.google.com/file/d/1t0b9mBXnJE1D02uiv_lanXmucURzFLLi/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2020 - 2024 https://drive.google.com/file/d/1lcLTiGecK_mQ4HHV5dM1LYD6wr_XN7xmx/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2023 - 2027 https://drive.google.com/file/d/1u3Y-x_eRFO4lbRmfENf1bTPJo73HWwoy/view?usp=sharing</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học nâng cao (bậc thạc sĩ) các chuyên ngành liên quan khác như Hàn Quốc học, Châu á học, Giáo dục tiếng Hàn cho người nước ngoài, Ngữ văn tiếng Hàn hoặc chuyên ngành mới như Quản trị, Truyền thông, Giáo dục... tùy theo sở thích trong và ngoài nước (Hàn Quốc).
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Sinh viên tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học có thể: <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc trong lĩnh vực biên phiên dịch, du lịch và khoa học, xã hội, nhân văn liên quan đến Hàn Quốc. - Làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về văn hóa, xã hội Hàn Quốc. - Tham gia giảng dạy tiếng Hàn và một số môn trong lĩnh vực Hàn

		<p>Quốc học ở trình độ Đại học hoặc Cao đẳng và phổ thông.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên phiên dịch tiếng Hàn cho các phòng công chứng, công ty, khu công nghiệp, văn phòng luật... - Thư ký hay các nghiệp vụ kèm theo (thủ quỹ, kế toán viên, tổng vụ...) kiêm biên phiên dịch.
--	--	---

Ngành: Ngôn Ngữ Trung Quốc

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>- Xét tuyển theo kỳ thi THPT quốc gia (15 điểm trở lên)</p> <p>- Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ năm lớp 12 (18 điểm trở lên)</p> <p>- Xét tuyển theo điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm</p> <p>- Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất của lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất của lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm</p> <p>- Xét tuyển bằng điểm trung bình lớp 12 (6.0 điểm trở lên)</p> <p>- Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia đạt 350 điểm</p> <p>- Xét tuyển thẳng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. • Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên. • Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. • Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. • Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. • Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu đào tạo:</p> <p>Chương trình đào tạo cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ theo chuyên ngành, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu của xã hội.</p> <p>PEO1: Làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc có sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung</p> <p>PEO2: Trở thành người dẫn dắt trong môi trường làm việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung</p> <p>PEO3: Tham gia học tập suốt đời, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với xã hội.</p> <p>📌 Kiến thức chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày được những kiến thức cơ bản về triết học, pháp luật,

	<p>chính trị, xã hội; các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng tốt tiếng Việt về mặt chính tả, từ vựng, ngữ pháp, văn bản phục vụ cho việc học, trong dịch thuật văn bản và công việc. - Ứng dụng được kiến thức và kỹ năng căn bản về công nghệ thông tin như: hệ điều hành, phần cứng phần mềm..., sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Word, Excel, Power Point, khai thác và sử dụng Internet, Email. - Có kiến thức cơ bản về văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. - Biết cách so sánh, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu và áp dụng vào công việc thực tế. - Trau dồi tính kỷ luật và rèn luyện về thể chất. <p>↓ Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kiến thức tổng quát về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa, con người và xã hội Trung Quốc. Có hiểu biết cơ bản về kiến thức các nghiệp vụ hỗ trợ. - Biết và vận dụng sự hiểu biết về văn hóa, con người Trung Quốc trong môi trường giao tiếp liên văn hóa. - Có kiến thức nền tảng về ngữ âm, văn tự, từ vựng, ngữ pháp và nghe hiểu tiếng Trung. Có khả năng sử dụng tiếng Trung chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn. <p>↓ Yêu cầu về kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soạn thảo các loại văn bản hành chính, hợp đồng, email... bằng tiếng Việt, tiếng Trung. - Có khả năng sắp xếp, lên kế hoạch, làm việc, hợp tác, làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm phù hợp với phong cách văn hóa Trung Quốc. Có khả năng truyền đạt thông tin, năng lực giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp. <p>Ngoại ngữ: Có bằng HSK4 trở lên. Tin học văn phòng A.</p>
--	---

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>C. CHÍNH SÁCH</p> <p>Ngoài các chính sách học bổng theo quy định của Nhà Trường (Tham khảo: Sổ tay tuyển sinh năm học 2023-2024), ngành Ngôn ngữ Trung Quốc còn có học bổng doanh nghiệp áp dụng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực học tập và tham gia các hoạt động của ngành, khoa...</p> <p>D. HOẠT ĐỘNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi hội Hữu nghị Việt – Trung - Hùng biện tiếng Trung (nội bộ trường) - Nhịp cầu Hán ngữ (khu vực miền Nam) - Sắc màu Đông phương - Giao lưu văn hóa với các tổ chức, trường đại học Hàn Quốc - Tham gia hoạt động tình nguyện với sinh viên Hàn Quốc - Sinh hoạt Đoàn – Hội
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>CTĐT KHOÁ 2022 - 2026 https://drive.google.com/file/d/1Sp7xorj1W5w5VONowU1E2scqwXu5gsFf/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2021 - 2025 https://drive.google.com/file/d/1t0b9mBXnJE1D02uiv_lanXmucURzFLLi/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2020 - 2024 https://drive.google.com/file/d/1lcLTiGecKmQ4HHV5dM1LYD6wr_XN7xmx/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2023 -2027 https://drive.google.com/file/d/1O16fkAslCWlrFIlgdbjhyipcQ8knrhqYG/view?usp=sharing</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học nâng cao (bậc thạc sĩ) các chuyên ngành liên quan khác như ngôn ngữ học, Hán ngữ đối ngoại, Châu á học, Giáo dục Hán ngữ quốc tế hoặc chuyên ngành mới như Quản trị, Truyền thông, Giáo dục... tùy theo sở thích trong và ngoài nước (tiếng Trung).
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc học có thể: <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc trong lĩnh vực biên phiên dịch, du lịch và khoa học, xã hội, nhân văn liên quan đến Trung Quốc. - Làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về văn hóa, xã hội Trung Quốc. - Tham gia giảng dạy tiếng Trung và một số môn trong lĩnh vực Trung Quốc học ở trình độ Đại học hoặc Cao đẳng và phổ thông. - Biên phiên dịch tiếng Trung cho các phòng công chứng, công ty, khu công nghiệp, văn phòng luật... - Thư ký hay các nghiệp vụ kèm theo (thủ quỹ, kế toán viên, tổng vụ...) kiêm biên phiên dịch.

Ngành: Đông phương học - Nhật Bản Học

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối tượng 1: Xét tuyển điểm thi PTTH Quốc Gia <ul style="list-style-type: none"> ✓ Đã tốt nghiệp THPT ✓ Đạt điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT. ▪ Đối tượng 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 (hoặc học bạ lớp 10, 11, và 12) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Đã tốt nghiệp THPT ✓ Tổng điểm cả năm lớp 12 ≥ 6 (hoặc trung bình 3 năm lớp 10, 11, và 12 ≥ 6) ▪ Đối tượng 3: Xét tuyển điểm thi năng lực quốc gia ▪ Đối tượng 4: Xét tuyển thẳng đại học cho sinh viên đủ điều kiện
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>I. Mục tiêu</p> <p>Mục tiêu chung</p> <p>Chương trình đào tạo Đại học ngành Nhật Bản học hướng tới mục tiêu đào tạo nhân lực theo sứ mạng đào tạo của trường Đại học Lạc Hồng là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo nhân lực chất lượng cao có ý thức chính trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế. - Bồi dưỡng nhân tài, có khả năng học lên sau Đại học có năng lực nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao. - Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong xã hội. <p>Mục tiêu cụ thể</p> <p>Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành NB học sau 3 đến 5 năm sẽ có khả năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc có sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật - Trở thành người dẫn dắt trong môi trường làm việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật - Tham gia học tập suốt đời, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với xã hội. <p>II. Yêu cầu về kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội để giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc có sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật - Giải quyết vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thư ký, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hành chính văn phòng và biên phiên dịch một cách chính xác thông qua việc sử dụng tiếng Nhật và tiếng Việt; <p>III. Yêu cầu về kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truyền đạt ý tưởng hiệu quả thông qua giao tiếp bằng văn bản, đa phương tiện, lời nói; ngôn ngữ - Sử dụng thành thạo tiếng Nhật trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;

		<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia học tập và nghiên cứu suốt đời; - Quản lý nhóm một cách hiệu quả; <p>IV. Yêu cầu về thái độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng; - Thực hiện các nhiệm vụ trong các tình huống và bối cảnh liên quan đến kinh doanh thông qua việc sử dụng tiếng Nhật thương mại. <p>V. Trình độ ngoại ngữ đạt được Trình độ tiếng Nhật đạt chuẩn N3 trở lên</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ 3 lần trong một học kỳ và các buổi học ngoại khóa tạo cho sinh viên môi trường giao tiếp với giáo viên, chuyên gia và người bản xứ. - Tổ chức các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia những cuộc thi hùng biện lớn tại TPHCM. - Sinh hoạt Đoàn - Hội nhằm rèn luyện tác phong đạo đức, tính kỉ luật và khả năng làm việc nhóm, rèn luyện thể chất, tinh thần trách nhiệm cho sinh viên. Trong quá trình học tập, sinh viên có thành tích học tập và hoạt động phong trào Đoàn - Hội tốt sẽ được giới thiệu vào học lớp đối tượng Đảng và được kết nạp vào Đảng. - Tạo điều kiện giao lưu văn hóa, học tập giữa sinh viên ngành Nhật Bản học và học sinh, sinh viên, người Nhật. - Có cơ hội thực tập có lương tại Nhật - Có nhiều suất học bổng du học tại Nhật Bản - Có quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học (Học bổng doanh nghiệp, học bổng Thầy Tobita)
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>CTĐT KHOÁ 2022 - 2026 https://drive.google.com/file/d/1Sp7xorjIW5w5VONowUIE2scqwXu5gsFf/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2021 - 2025 https://drive.google.com/file/d/1t0b9mBXnJE1D02uiv_lanXmucURzFLLi/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2020 - 2024 https://drive.google.com/file/d/1lcLTiGecKmQ4HHV5dM1LYD6wr_XN7xmx/view?usp=sharing</p> <p>CTĐT KHOÁ 2023 - 2027 https://drive.google.com/file/d/1jSIWFIqm9bKDETV-bLcgy39qqBf7HiwP/view?usp=sharing</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp tại Việt Nam như Châu Á học, Văn hóa học, Nhân học, Dân tộc học... - Ngoài ra, sinh viên có thể học cao học ở nước ngoài, đặc biệt là ở Nhật Bản với các chuyên ngành rất đa dạng và phong phú.

VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sinh viên tốt nghiệp ngành Nhật Bản học có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong các cơ quan nhà nước liên quan đến Nhật Bản. - Trong các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp có liên quan đến Nhật Bản. - Trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản. - Trong các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO). - Giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật, Nhật Bản học ở các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm. - Làm việc tại các doanh nghiệp ở Nhật Bản.
----	-------------------------------	---

Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đã tốt nghiệp THPT; - Đạt 01 trong các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Lạc Hồng năm 2023: <ol style="list-style-type: none"> 1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT do Bộ GDĐT tổ chức: đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường ĐH Lạc Hồng 2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Lạc Hồng hoặc Đại học Quốc gia tổ chức: đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường ĐH Lạc Hồng 3. Xét tổng điểm 3 môn học (<i>theo tổ hợp xét tuyển A00/B00/ C02/ D01</i>) lớp 12: đạt ≥ 18 điểm 4. Xét điểm trung bình lớp 12: đạt ≥ 6.0 5. Xét điểm trung bình 03 học kỳ (<i>HK1, 2 của lớp 11 và HK1 của lớp 12</i>): đạt ≥ 18 điểm 6. Xét điểm trung bình 03 học kỳ (<i>điểm cao nhất học kỳ 1, 2 của lớp 10; điểm cao nhất học kỳ 1, 2 của lớp 11; điểm cao nhất học kỳ 1, 2 của lớp 12</i>): đạt ≥ 18 điểm 7. Xét tuyển thẳng: <ul style="list-style-type: none"> • Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. • Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10, 11, 12 trở lên. • Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. • Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. • Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. • Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng.

II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu đào tạo (PEO): Sau khi tốt nghiệp từ 3-5 năm, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng sẽ: PEO1: Trở thành kỹ sư xây dựng có đạo đức nghề nghiệp, năng động, sáng tạo; bắt kịp thời đại công nghệ. PEO2: Có khả năng học tập suốt đời và tự đào tạo thành nhà quản lý.</p> <p>Chuẩn đầu ra dành cho sinh viên (PLO): PLO1: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng. PLO2: Thực hiện được các thí nghiệm liên quan đến vật liệu công trình trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng. PLO3: Áp dụng các kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng. PLO4: Thi công dự án công trình xây dựng dựa trên hồ sơ thiết kế. PLO5: Thiết kế các công trình trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng. PLO6: Thích ứng môi trường làm việc dựa trên nền tảng số. PLO7: Truyền đạt ý tưởng hiệu quả bằng văn bản, lời nói, hình ảnh trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật. PLO8: Làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường kỹ thuật. PLO9: Học tập suốt đời. PLO10: Thể hiện tác phong chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.</p> <p>Trình độ ngoại ngữ: Sinh viên có kiến thức tiếng Anh chuyên ngành và đạt trình độ tiếng Anh giao tiếp tương đương Toeic 400.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Chăm lo đời sống sinh viên: <i>Nội – ngoại trú:</i> ký túc xá hiện đại, dịch vụ ăn uống (căn tin); môi trường rèn luyện sức khỏe (phòng yoga, phòng tập gym, sân tập võ thuật, sân tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, ...).</p> <p><i>Chăm lo tinh thần – học tập sinh viên:</i> chương trình tặng vé xe về Tết cho sinh viên, thăm hỏi tặng quà SV không về quê ăn tết và SV sống trên địa bàn Tp. Biên Hòa; các lớp hỗ trợ kiến thức, tư vấn tâm lý học đường...</p> <p>Chế độ chính sách: học bổng đầu vào; khen thưởng sinh viên khá giỏi năm học; học bổng nghèo vượt khó; học bổng doanh nghiệp; chính sách vay vốn, ưu đãi giáo dục, ...</p> <p>Hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao <i>Hoạt động văn hóa, văn nghệ:</i> các CLB văn nghệ: nhảy, ghi-ta; hoạt động giao lưu sinh viên kết hợp với khoa khác; ngày hội sinh viên ...</p>

		<p>Hoạt động thể thao: giải bóng đá nam nữ; bóng chuyền nam nữ; cầu lông; CLB võ thuật, ...</p> <p>Hoạt động dã ngoại: Hội trại truyền thống; chuyến đi thực tế kết hợp team building ...</p> <p>Hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội: tiếp sức đến trường; mùa hè xanh; hiến máu nhân đạo; thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân, người già neo đơn, trẻ em mồ côi...</p> <p>Hoạt động học thuật</p> <p>Sân chơi học thuật: các cuộc thi như Olympic Cơ học toàn quốc, Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Nhịp cầu sáng tạo...</p> <p>Nâng cao kỹ năng: các khóa kỹ năng mềm phù hợp với chuyên ngành; các CLB như tiếng Anh, CAD, CIVIL3D, REVIT...</p> <p>Hoạt động NCKH, triển lãm công nghệ, chuyển giao công nghệ</p> <p>Hoạt động tham quan thực tế: học tập thực tế tại các công trình dân dụng và công nghiệp; hạ tầng và công trình cầu đường.</p> <p>Việc làm, du học: ngày hội việc làm; hội thảo con đường nghề nghiệp; du học; ...</p> <p>Phát triển bản lĩnh chính trị: phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM; tham gia BCH Đoàn – Hội SV các cấp; tập huấn cán bộ Đoàn – Hội SV; Lớp cảm tình Đảng, kết nạp Đảng (<i>nếu đủ điều kiện</i>).</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình đào tạo các Khóa đã được công bố trên trang web tại link sau: https://kc.lhu.edu.vn/485/Dao-tao.html
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Khả năng cập nhật những công nghệ mới, tiêu chuẩn và những tài liệu chuyên ngành.</p> <p>Đủ điều kiện và kiến thức tham gia các bậc học cao hơn như: Thạc sĩ, Tiến sĩ, chuyên ngành xây dựng hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn chuyên sâu về xây dựng, tính toán các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài nước.</p>
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>- Thiết kế kết cấu, tổ chức thi công, giám sát thi công, lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý dự án xây dựng, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông tươi... (<i>chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp</i>)</p> <p>- Khai triển thiết kế tuyến đường, cầu, tính toán kết cấu áo đường, giám sát thi công, lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý dự án xây dựng giao thông, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông, nhựa đường... (<i>chuyên ngành xây dựng cầu đường</i>)</p>

	- Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
--	---

Ngành: Công nghệ thực phẩm

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Phương thức 1: + Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 do Bộ GDĐT tổ chức</p> <p>Phương thức 2: + Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Lạc Hồng hoặc ĐHQG HCM tổ chức</p> <p>Phương thức 3: Xét tuyển học bạ: + Tổng điểm 3 môn học (theo tổ hợp xét tuyển) lớp 12 + Điểm trung bình cả năm lớp 12 + Điểm trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1,2 của lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + Điểm trung bình 03 học kỳ (điểm cao nhất học kỳ 1,2 của lớp 10, điểm cao nhất học kỳ 1,2 lớp 11, điểm học kỳ 1 của lớp 12)</p> <p>Phương thức 4: + Xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của bộ Giáo dục và Đào tạo.</p>
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>1. Mục tiêu: Sinh viên tốt nghiệp của Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm trong vòng 3 năm có thể: PEO: Nghiên cứu, phát triển và làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. PEO2: Đảm nhiệm vai trò là thành viên hay quản lý quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra và đánh giá chất lượng thực phẩm trong các nhà máy, hệ thống sản xuất công nghiệp. PEO3: Nghiên cứu và học tập suốt đời.</p> <p>2. Kiến thức: PLO1: Áp dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học thực phẩm để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. PLO2: Phân tích để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. PLO3: Đề xuất quy trình công nghệ thực phẩm. PLO4: Giải thích ảnh hưởng của các giải pháp công nghệ thực phẩm đối với môi trường và xã hội.</p> <p>3. Kỹ năng: PLO5: Thực hiện các bước trong quy trình phân tích thực phẩm, quy trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm</p>

		<p>PLO6: Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ, văn bản, hình ảnh trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.</p> <p>PLO7: Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.</p> <p>4. Thái độ:</p> <p>PLO8: Tuân thủ hành vi và đạo đức nghề nghiệp.</p> <p>PLO9: Theo đuổi học tập và nghiên cứu lâu dài.</p> <p>5. Trình độ ngoại ngữ:</p> <p>Đạt một trong các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các đơn vị được Bộ GDĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. - Các Văn bằng, Chứng chỉ, Giấy chứng nhận tương đương.
III	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Chăm lo đời sống sinh viên <ul style="list-style-type: none"> - Nội – ngoại trú: Môi trường sống; dịch vụ phục vụ ăn uống (căn tin, quán xá); môi trường rèn luyện sức khỏe (phòng yoga, phòng tập gym, sân tập võ thuật, sân tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,...). - Chăm lo tinh thần – học tập sv: Thăm hỏi tặng quà sv không về quê ăn tết; tặng quà cho sinh viên tại địa phương bảo lũ và thiên tai; chương trình tặng vé xe về Tết cho sv. Bên cạnh đó, sv được tham gia các lớp hỗ trợ kiến thức cho sv có lực học chưa cao, được học cùng chuyên gia, cùng chuyên gia tư vấn tâm lý học đường. ❖ Chế độ chính sách: Tặng học bổng đầu vào; hàng năm khen thưởng sinh viên khá giỏi năm học; tặng học bổng nghèo vượt khó; học bổng doanh nghiệp; giải quyết các chế độ chính sách: vay vốn, ưu đãi giáo dục,... ❖ Hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tham gia CLB văn nghệ, CLB nháy, giao lưu với sinh viên khóa trên; giao lưu và hát cùng các ca sĩ nổi tiếng; tham gia cuộc thi sinh viên do trường và khoa tổ chức,... - Hoạt động thể thao: Giải bóng đá nam nữ, giải bóng chuyền nam nữ, hội thể thao tổng hợp, tham gia CLB võ thuật; ... - Hoạt động dã ngoại: Cắm trại, đi tham quan các công ty, xí nghiệp sản xuất; dã ngoại tại các khu du lịch, ... - Hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội: Tiếp sức đến trường; mùa hè xanh; hiến máu nhân đạo; thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân, người già leo đơn, trẻ em mồ côi... ❖ Hoạt động học thuật <ul style="list-style-type: none"> - Sân chơi học thuật: Sáng tạo Khoa học kỹ thuật, Tài năng khoa học trẻ, Epics, Eureka, Vifotech, Khởi nghiệp... - Nâng cao kỹ năng: Tham gia các khóa kỹ năng mềm phù hợp với chuyên ngành học; tham gia CLB kỹ năng.

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hoạt động NCKH, triển lãm công nghệ, chuyển giao công nghệ <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tham quan thực tế: Tham quan thực tế công ty, xí nghiệp; thực hành nghề nghiệp; thực tập - Việc làm, du học: Tham gia Hội chợ việc làm; hội thảo con đường nghề nghiệp; hội thảo du học;... ❖ Phát triển bản lĩnh chính trị: Được tham gia các phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM; tham gia vào BCH Đoàn – Hội sv các cấp; tham gia tập huấn cán bộ Đoàn – Hội SV, tham gia học lớp cảm tình Đảng; được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng (nếu đủ điều kiện).
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - https://cee.lhu.edu.vn/223/Chuong-trinh-dao-tao.html - https://cee.lhu.edu.vn/223/38407/Chuong-trinh-dao-tao-nganh-cong-nghe-thuc-pham-khoa-20212025.html - https://cee.lhu.edu.vn/223/38405/Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Cong-nghe-Thuc-pham-khoa-20202024.html
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc ngành công nghệ thực phẩm. - Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu tại các viện nghiên cứu về ngành công nghệ thực phẩm.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Tự khởi nghiệp. - Kỹ sư sản xuất (Production engineer); Giám sát viên sản xuất (Production supervisor). - Giám sát chuỗi cung ứng và sản xuất thực phẩm. - Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D); Nhân viên kiểm định chất lượng (QA); Nhân viên kiểm soát chất lượng nguyên liệu (QC). - Chuyên viên kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm, trung tâm dinh dưỡng, trung tâm y tế. - Tư vấn viên về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp, trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện. - Nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về công nghệ thực phẩm của Việt Nam và nước ngoài.

Ngành: Kinh doanh quốc tế

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Trường Đại học Lạc Hồng năm 2020 có 7 hình thức tuyển sinh: 1.1 Xét tuyển theo kỳ thi THPT quốc gia: Dự kiến học sinh thi đạt 15 điểm là có cơ hội trúng tuyển vào trường (Riêng ngành Dược theo Quy định điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo). 1.2 Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ năm lớp 12 Tổng điểm 3 môn cộng lại đạt 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển. 1.3 Xét tuyển theo điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 \geq 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.

		<p>1.4 Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất của lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất của lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.5 Xét tuyển bằng điểm trung bình lớp 12 Điểm tổng kết năm lớp 12 đạt 6.0 là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.6 Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia đạt 350 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.7 Xét tuyển thẳng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. • Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10, 11, 12 trở lên • Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên • Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. • Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. • Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>* Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLO1: Áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong lĩnh vực kinh tế - PLO2: Vận dụng được kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kinh doanh quốc tế để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế - PLO3: Phân tích kiến thức chuyên ngành để xây dựng và phát triển giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế <p>* Kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLO4: Giải thích được những xu hướng thay đổi trong kinh doanh quốc tế - PLO5: Thể hiện khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu, thông tin để giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả - PLO6: Hoàn thiện tư duy phản biện và tư duy hệ thống trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau <p>* Thái độ</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLO7: Tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm khác đối với cộng đồng - PLO8: Hình thành khả năng học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời <p>* Yêu cầu về ngoại ngữ: Đạt một trong các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các đơn vị do Bộ GD&ĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. - Các văn bản, chứng chỉ, giấy chứng nhận tương đương.

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng năm, khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên cũng như đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên. - Tổ chức các buổi thực hành, thực tập và kiến tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp. - Câu lạc bộ Kinh doanh quốc tế sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên ngành đào tạo: cuộc thi "Tài năng xuất nhập khẩu", buổi tọa đàm "Kỹ năng giao tiếp", "Kỹ năng làm việc tại các doanh nghiệp Forwarder"... - Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Khoa thường xuyên tổ chức các phong trào văn thể mỹ; các buổi học tập kỹ năng (nói trước đám đông, hoạt náo,...), thực hành trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Chương trình đào tạo đại học cử nhân chính quy ngành Kinh doanh quốc tế:</p> <p>https://qt.lhu.edu.vn/777/43931/Nganh-Kinh-doanh-quoc-te.html</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng tự học các kiến thức bổ trợ các chuyên ngành khác để phục vụ cho hướng công việc tương lai. - Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học trong lĩnh vực chuyên ngành kinh tế ngoại thương và các ngành khác như: thương mại, quản trị kinh doanh, tài chính,... - Có khả năng tự học và tích lũy kinh nghiệm thực tế để nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng nghề nghiệp và khả năng quản lý để đảm nhiệm các vị trí công tác cao hơn;
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Người tốt nghiệp chương trình có đủ khả năng tham gia vào:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân viên/quản lý vận hành kinh doanh, phát triển kinh doanh quốc tế logistics, bán hàng, mua hàng trong các công ty đa quốc gia/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. - Nhân viên/quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu/thương mại trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. - Đại diện bán hàng nước ngoài. - Nhân viên/chuyên viên thanh toán quốc tế trong các ngân hàng thương mại. - Nhân viên/chuyên viên cho các tổ chức chính phủ và phi chính phủ như: Ngân hàng phát triển Châu Á, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, tổ chức phi chính phủ. - Chuyên viên các Sở, Ban, Ngành (Sở công thương, Sở kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, Hải quan và cảng vụ,... - Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công

	việc như tham gia nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế.
--	---

Ngành: Luật Kinh tế

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Trường Đại học Lạc Hồng năm 2020 có 7 hình thức tuyển sinh:</p> <p>1.1 Xét tuyển theo kỳ thi THPT quốc gia: Dự kiến học sinh thi đạt 15 điểm là có cơ hội trúng tuyển vào trường (Riêng ngành Dược theo Quy định điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo).</p> <p>1.2 Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ năm lớp 12 Tổng điểm 3 môn cộng lại đạt 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.3 Xét tuyển theo điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.4 Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất của lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất của lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.5 Xét tuyển bằng điểm trung bình lớp 12 Điểm tổng kết năm lớp 12 đạt 6.0 là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.6 Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia đạt 350 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.7 Xét tuyển thẳng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. • Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10, 11, 12 trở lên. • Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. • Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. • Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. • Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Người học tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế từ 3 năm đến 5 năm sẽ có khả năng:</p> <p>PEO1 Tổ chức thực hiện việc trang bị cho người học kiến thức nền tảng và chuyên sâu về pháp luật kinh tế, đáp ứng nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập.</p> <p>PEO2 Đánh giá tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để đề xuất hoàn thiện pháp luật về kinh tế.</p> <p>PEO3 Phát triển khả năng bản thân của người học bằng cách tiếp nhận kiến thức, nghiên cứu và thực hành nghề luật thông qua việc học tập trọn đời.</p> <p>Kiến thức</p> <p>PLO1: Mức 3 Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết các tình huống thực tiễn trong ngành luật kinh tế</p>

		<p>PLO2: Mức 5 Đánh giá những thay đổi, biến động của môi trường pháp lý trong nước và quốc tế để đề xuất hoàn thiện pháp luật.</p> <p>PLO3: Mức 4 Phân tích các quy định pháp luật để tư vấn các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực kinh tế.</p> <p>Kỹ năng</p> <p>PLO4: Mức 4 Tiến hành triển khai các hoạt động pháp lý đến từng nhóm công việc theo yêu cầu cụ thể</p> <p>PLO5: Mức 3 Thực hiện quyết định để giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tế</p> <p>PLO6: Mức 3 Thể hiện ý tưởng bản thân thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và văn bản</p> <p>Thái độ</p> <p>PLO 7: Mức 5 Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của cử nhân luật kinh tế</p> <p>PLO 8: Mức 4 Hình thành thói quen tự học và nghiên cứu suốt đời</p> <p>* Yêu cầu về ngoại ngữ: Đạt một trong các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các đơn vị do Bộ GD&ĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. - Các văn bản, chứng chỉ, giấy chứng nhận tương đương.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng năm, khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên cũng như đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên. - Tổ chức các buổi thực hành, thực tập và kiến tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp. - Câu lạc bộ Luật kinh tế sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên ngành đào tạo: “Xét xử trực tuyến”, buổi tọa đàm “Kỹ năng giao tiếp”... - Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Khoa thường xuyên tổ chức các phong trào văn thể mỹ; các buổi học tập kỹ năng (nói trước đám đông, hoạt náo,...), thực hành trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p><u>Chương trình đào tạo đại học cử nhân chính quy ngành Kinh doanh quốc tế</u> https://qt.lhu.edu.vn/777/34795/Nganh-Luat-Kinh-te.html</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng tự học các kiến thức bổ trợ các chuyên ngành khác để phục vụ cho hướng công việc tương lai. - Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học trong lĩnh vực chuyên ngành về Luật kinh tế và các ngành khác như: thương mại, quản trị kinh doanh, tài chính,... - Có khả năng tự học và tích lũy kinh nghiệm thực tế để nâng cao kiến thức

		chuyên môn, khả năng nghề nghiệp và khả năng quản lý để đảm nhiệm các vị trí công tác cao hơn;
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm các công việc sau: - Làm việc trong các tổ chức kinh tế (phụ trách về nhân sự, pháp lý). - Làm việc tại các cơ quan nhà nước (phụ trách về nhân sự, pháp lý). - Làm việc tại các tổ chức hành nghề luật (luật sư, công chứng, thừa phát lại). - Nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành luật kinh tế tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo

Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch & Lữ hành

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Trường Đại học Lạc Hồng năm 2020 có 7 hình thức tuyển sinh:</p> <p>1.1 Xét tuyển theo kỳ thi THPT quốc gia: Dự kiến học sinh thi đạt 15 điểm là có cơ hội trúng tuyển vào trường (Riêng ngành Dược theo Quy định điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo).</p> <p>1.2 Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ năm lớp 12 Tổng điểm 3 môn cộng lại đạt 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.3 Xét tuyển theo điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.4 Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất của lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất của lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.5 Xét tuyển bằng điểm trung bình lớp 12 Điểm tổng kết năm lớp 12 đạt 6.0 là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.6 Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia đạt 350 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.7 Xét tuyển thẳng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. • Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10, 11, 12 trở lên. • Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. • Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. • Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. • Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng.

II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>*Mục tiêu của chương trình: PEO1: Quản lý hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và lữ hành PEO2: Tham gia làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành trong nước và quốc tế PEO3: Trở thành phiên bản tốt nhất của chính bản thân sinh viên</p> <p>* Chuẩn đầu ra của chương trình: Kiến thức: PLO1: Diễn giải được những nội dung và thuật ngữ cơ bản về văn hóa, lịch sử, kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế PLO2: Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để giải quyết các tình huống trong những hoạt động và kinh doanh du lịch. PLO3: Tổ chức quản lý và kinh doanh các sản phẩm du lịch và lữ hành theo xu hướng phát triển của thời đại PLO4: Lập kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và lữ hành PLO5: Trình bày ý tưởng hiệu quả thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và văn bản PLO6: Hoạt động nhóm hiệu quả và thích ứng với môi trường thực tế thay đổi Thái độ: PLO7: Thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp và tuân thủ đạo đức kinh doanh PLO8: Hình thành thói quen tự học và nghiên cứu suốt đời</p> <p>* Yêu cầu về ngoại ngữ: Đạt một trong các điều kiện sau: - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các đơn vị do Bộ GD&ĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. - Các văn bản, chứng chỉ, giấy chứng nhận tương đương.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng năm, khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên cũng như đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên. - Tổ chức các buổi thực hành, thực tập và kiến tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp, các địa danh du lịch nổi tiếng. - Câu lạc bộ Du lịch sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên ngành đào tạo: cuộc thi "Sinh viên du lịch tài năng", buổi tọa đàm "Kỹ năng giao tiếp", "Kỹ năng làm việc tại các doanh nghiệp"... - Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Khoa thường xuyên tổ chức các phong trào văn thể mỹ; các buổi học tập kỹ năng (nói trước đám đông, hoạt náo,...), thực hành trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình cử nhân chính quy ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành: https://qt.lhu.edu.vn/777/34793/Nganh-Quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh.html
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng tự học các kiến thức bổ trợ các chuyên ngành khác để phục vụ cho hướng công việc tương lai. - Có khả năng bổ trợ kiến thức nghiệp vụ để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch - Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập. Có khả năng tiếp tục các chương trình sau đại học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, du lịch. - Có kỹ năng tự học và tích lũy kinh nghiệm thực tế để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý để đảm nhiệm các vị trí công tác cao hơn;
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ quan quản lý nhà nước về các công việc như chuyên viên tại các Sở, Ban, Ngành về Du lịch các tổ chức phi chính phủ; - Doanh nghiệp về quản lý, chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, nhà hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị - điều hành - thiết kế và bán tour tại các công ty du lịch trong và ngoài nước; - Cơ sở đào tạo về nghiên cứu, giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp chuyên đào tạo nghiệp vụ du lịch;...

Ngành: Quản trị kinh doanh

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Trường Đại học Lạc Hồng năm 2020 có 7 hình thức tuyển sinh:</p> <p>1.1 Xét tuyển theo kỳ thi THPT quốc gia: Dự kiến học sinh thi đạt 15 điểm là có cơ hội trúng tuyển vào trường (Riêng ngành Dược theo Quy định điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo).</p> <p>1.2 Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ năm lớp 12 Tổng điểm 3 môn cộng lại đạt 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.3 Xét tuyển theo điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.4 Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất của lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất của lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) ≥ 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.5 Xét tuyển bằng điểm trung bình lớp 12 Điểm tổng kết năm lớp 12 đạt 6.0 là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.6 Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia đạt 350 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.7 Xét tuyển thẳng:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. • Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10, 11, 12 trở lên. • Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. • Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. • Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. • Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu:</p> <p>PEO1: tổ chức và điều phối một cách chuyên nghiệp các công việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh như đại diện bán hàng, điều hành kinh doanh, giám sát kinh doanh, chuyên viên tuyển dụng, điều phối sản xuất, giám sát chất lượng.</p> <p>PEO2: tự khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp trong các môi trường kinh doanh khác nhau.</p> <p>PEO3: phát triển khả năng bản thân bằng cách tiếp nhận những kiến thức mới qua việc học tập trọn đời.</p> <p>Yêu cầu về kiến thức:</p> <p>ELO1: Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết các tình huống thực tiễn trong ngành Quản trị kinh doanh</p> <p>ELO2: Đánh giá được những thay đổi, biến động của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế để hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả.</p> <p>ELO3: Phân tích được các nguồn lực trong sản xuất (nhân lực, vật lực) để có thể sắp xếp, bố trí các hoạt động sản xuất hiệu quả.</p> <p>Yêu cầu về ngoại ngữ</p> <p>Đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy không thuộc ngành ngôn ngữ phải có một trong các bảng điểm, chứng chỉ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng điểm TOEIC đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp) - Bảng điểm TOEFL ITP thi trên giấy đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp) - Bảng điểm TOEFL iBT đạt từ 32 điểm trở lên (do ETS cấp) - Bảng điểm IELTS đạt từ 4.5 điểm trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 4.0 (do British Council cấp) - Giấy chứng nhận kết quả thi tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC trở lên do trường Đại học Lạc Hồng cấp vào năm 2011. - Chứng chỉ B tiếng Anh do trường Đại học Lạc Hồng cấp. - Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành ngữ văn Anh hệ chính quy, tại chức, văn bằng 2, liên thông, hoàn chỉnh có phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. <p>Đối với sinh viên hệ văn bằng 2, vừa làm vừa học, hoàn chỉnh, liên thông không thuộc ngành ngôn ngữ phải có một trong các bảng điểm, chứng chỉ</p>

	<p>sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng điểm TOEIC đạt từ 300 điểm trở lên (do ETS cấp) - Giấy chứng nhận kết quả thi tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC trở lên do Trường Đại học Lạc Hồng cấp vào năm 2011 - Chứng chỉ A tiếng Anh (phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được cấp trước ngày nhập học hoặc chứng chỉ A tiếng Anh do Trường Đại học Lạc Hồng cấp. - Bảng điểm TOEFL ITP thi trên giấy đạt từ 400 điểm trở lên (do ETS cấp) - Bảng điểm TOEFL iBT đạt từ 32 điểm trở lên (do ETS cấp) - Bảng điểm IELTS đạt từ 4.5 điểm trở lên, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 4.0 (do British Council cấp) - Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành ngữ văn Anh hệ chính quy, tại chức, văn bằng 2, liên thông, hoàn chỉnh có phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. <p>Yêu cầu về tin học:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chứng chỉ B tin học do Trường Đại học Lạc Hồng cấp áp dụng cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy. - Chứng chỉ B tin học (phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được cấp trước ngày nhập học, hoặc chứng chỉ B tin học do Trường Đại học Lạc Hồng cấp áp dụng cho sinh viên hệ văn bằng 2, tại chức, liên thông, hoàn chỉnh. - Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành công nghệ thông tin hệ chính quy, tại chức, liên thông, hoàn chỉnh, từ xa có phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc đã có bằng trung cấp nghề công nghệ thông tin có thời gian đào tạo từ 2 năm trở lên do trường Đại học Lạc Hồng cấp. <p>Yêu cầu về kỹ năng:</p> <p>ELO4: Triển khai các hoạt động thương mại đến từng nhóm khách hàng theo yêu cầu.</p> <p>ELO5: Lập kế hoạch kinh doanh để khởi tạo các hoạt động kinh doanh cho bản thân và cho doanh nghiệp.</p> <p>ELO6: Thực hiện quyết định để giải quyết các vấn đề kinh doanh trong thực tế.</p> <p>ELO7: Truyền đạt ý tưởng bản thân thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và văn bản.</p> <p>Yêu cầu về thái độ:</p> <p>ELO8: Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nhân.</p> <p>ELO9: Tạo thói quen tự học và nghiên cứu suốt đời.</p>
--	--

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng năm, khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên cũng như đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên. - Tổ chức các buổi thực hành, thực tập và kiến tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp. - Câu lạc bộ Kinh tế thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên ngành đào tạo: cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng”, buổi tọa đàm “Kỹ năng giao tiếp”... - Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Khoa thường xuyên tổ chức các phong trào văn thể mỹ; các buổi học tập kỹ năng (nói trước đám đông, hoạt náo,...), thực hành trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình đào tạo đại học cử nhân chính quy ngành Quản trị kinh doanh https://qt.lhu.edu.vn/777/34792/Nganh-Quan-tri-kinh-doanh.html
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng tự học các kiến thức bổ trợ các chuyên ngành khác để phục vụ cho hướng công việc tương lai. - Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập. Có khả năng tiếp tục các chương trình sau đại học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và các ngành chuyên sâu như: quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị dự án, thương mại, ngoại thương, tài chính,... - Có kỹ năng tự học và tích lũy kinh nghiệm thực tế để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý để đảm nhiệm các vị trí công tác cao hơn
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Người tốt nghiệp chương trình có đủ khả năng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ trong và ngoài nước; các tổ chức kinh tế, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu,... thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý.

Ngành Marketing

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Trường Đại học Lạc Hồng năm 2023 có 7 hình thức tuyển sinh: 1.1 Xét tuyển theo kỳ thi THPT quốc gia: Dự kiến học sinh thi đạt 15 điểm là có cơ hội trúng tuyển vào trường (Riêng ngành Dược theo Quy định điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo). 1.2 Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ năm lớp 12 Tổng điểm 3 môn cộng lại đạt 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển. 1.3 Xét tuyển theo điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) +

		<p>HK1 lớp 12 \geq 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.4 Xét tuyển bằng (điểm học kỳ cao nhất của lớp 10 + điểm học kỳ cao nhất của lớp 11 + điểm học kỳ 1 lớp 12) \geq 18 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.5 Xét tuyển bằng điểm trung bình lớp 12 Điểm tổng kết năm lớp 12 đạt 6.0 là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.6 Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia đạt 350 điểm là có cơ hội trúng tuyển.</p> <p>1.7 Xét tuyển thẳng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. • Đối tượng 2: Thí sinh có học lực loại khá 3 năm lớp 10, 11, 12 trở lên. • Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên. • Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. • Đối tượng 5: Thí sinh thuộc 200 trường top đầu trong cả nước. • Đối tượng 6: Thí sinh thuộc các trường THPT có kết nghĩa – hợp tác giáo dục với ĐH Lạc Hồng.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức:</p> <p>PLO1: Áp dụng được kiến thức kinh tế xã hội để giải quyết các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực marketing.</p> <p>PLO2: Đánh giá được những thay đổi, biến động của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, phối hợp, tổ chức thực hiện chiến lược marketing hiệu quả.</p> <p>PLO3: Phân tích hoạt động kinh doanh, tổ chức nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp.</p> <p>Kỹ năng:</p> <p>PLO4: Vận hành hoạt động marketing bằng các công cụ digital marketing</p> <p>PLO5: Thể hiện các ý tưởng sáng tạo về marketing thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và văn bản.</p> <p>Thái độ:</p> <p>PLO 6: Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong công việc.</p> <p>PLO 7: Hình thành thói quen tự học và nghiên cứu đổi mới phù hợp với công việc marketing thông qua hoạt động nhóm.</p> <p>* Yêu cầu về ngoại ngữ: Đạt một trong các điều kiện sau: - Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các đơn vị do Bộ GD&ĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. - Các văn bản, chứng chỉ, giấy chứng nhận tương đương.</p>

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng năm, khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên cũng như đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên. - Từng học kỳ, ngành tổ chức các buổi tham quan thực tế tại doanh nghiệp. - Câu lạc bộ marketing thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên ngành đào tạo: cuộc thi “YOUNG LION”, buổi tọa đàm “Kỹ năng giao tiếp”, “Kỹ năng tương tác mạng xã hội”, digital marketing... - Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Khoa thường xuyên tổ chức các phong trào văn thể mỹ; các buổi học tập kỹ năng (nói trước đám đông, hoạt náo,...), thực hành trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình cử nhân chính quy ngành marketing: https://qt.lhu.edu.vn/777/42706/Nganh-Marketing.html
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Hình thành thói quen tự học và nghiên cứu đổi mới phù hợp với công việc marketing hoặc tham gia học các chương trình thạc sỹ marketing
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tốt tại phòng marketing, phòng kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước ở các vị trí nhân viên/chuyên viên kinh doanh, nhân viên phụ trách quảng cáo, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường và phát triển thương hiệu, phát triển thị trường, đại diện bán hàng. - Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp cũng có thể tham gia làm việc hoặc tự khởi nghiệp tại các công ty marketing (Agency) chuyên về truyền thông, tổ chức sự kiện, quảng cáo, nghiên cứu thị trường... hoặc tham gia học nâng cao trình độ để tham gia vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trong các tổ chức giáo dục, trong các viện nghiên cứu

Ngành: Ngôn ngữ Anh

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của LHU và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <p>Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh đào tạo và trang bị cho người học kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết, kiến thức chuyên môn sâu, rộng ở mức độ làm chủ trong phạm vi của ngành Ngôn ngữ Anh, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn, phẩm chất chính trị, đạo đức để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế.</p> <p>Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh, người học có trình độ chuyên môn vững chắc về ngành trên diện rộng đồng thời có đủ khả năng tiếp tục tự học và nghiên cứu chuyên sâu về Ngôn ngữ Anh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh. - Kết nối với các lĩnh vực chuyên môn khác. - Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. <p>Kiến thức kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến thức Kỹ năng tiếng: Nghe - Nói - Đọc -Viết (Tiểu luận – Thư tín thương mại) – Biên dịch – Phiên dịch; - Kiến thức Ngôn ngữ: Ngữ âm, Hình thái học, Cú pháp học, Ngữ nghĩa học; - Kiến thức Văn hóa - Văn học: Văn minh Anh, Văn học Anh; - Kiến thức Kỹ năng mềm: Kỹ năng học tập, Kỹ năng thuyết trình, Phương pháp nghiên cứu, Kỹ năng văn phòng, Tiếng Anh dùng trong tiếp thị, tiếng Anh dùng trong quản trị doanh nghiệp; <p>Trình độ ngoại ngữ:</p> <p>Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>❖ Chăm lo đời sống sinh viên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội – ngoại trú: nhà trọ văn minh, khu nội trú đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, đầy đủ tiện nghi; môi trường rèn luyện sức khỏe (phòng yoga, phòng tập gym, sân tập võ thuật, sân tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,...); máy bán nước tự động,...

		<p>- Chăm lo tinh thần, học tập cho sinh viên: Thăm hỏi tặng quà sinh viên không về quê ăn Tết; tặng quà cho sinh viên tại địa phương bão lũ và thiên tai; chương trình tặng vé xe về Tết cho sinh viên,...</p> <p>- Chế độ chính sách: Tặng học bổng đầu vào; khen thưởng sinh viên khá giỏi hàng năm; tặng học bổng (sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên dân tộc thiểu số có kết quả học tập tốt); học bổng doanh nghiệp; giải quyết các chế độ chính sách: vay vốn, ưu đãi giáo dục,...</p> <p>❖ Hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao</p> <p>- Hoạt động thể thao: tham gia giải bóng đá nam nữ; giải bóng chuyên nam nữ;...</p> <p>- Hoạt động dã ngoại: tham gia hội trại truyền thống; tập huấn cán bộ Đoàn - Hội kết hợp tham quan, dã ngoại tại các khu du lịch.</p> <p>- Hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội: Tiếp sức đến trường; mùa hè xanh; hiến máu nhân đạo; thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật,...</p> <p>❖ Hoạt động học thuật</p> <p>- Sân chơi học thuật, giải trí: Câu lạc bộ tiếng Anh, Rung chuông vàng; Amazing Race; The Face NNA; NNA Award; Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc, Gala sinh viên,...</p> <p>- Nâng cao kỹ năng: Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm trong chương trình học; được thực hành các kỹ năng văn phòng trong quá trình học,...</p> <p>- Hoạt động tham quan thực tế: Tham quan thực tế tại các công ty, xí nghiệp; giao lưu và gặp gỡ người bản xứ,...</p> <p>- Việc làm, du học: Tham gia Hội chợ việc làm; hội thảo con đường nghề nghiệp; hội thảo du học; chương trình Hướng nghiệp;...</p> <p>❖ Phát triển bản lĩnh chính trị</p> <p>Tham gia các phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM; tham gia vào BCH Đoàn – Hội sinh viên các cấp; tham gia tập huấn cán bộ Đoàn – Hội sinh viên, tham gia học lớp cảm tình Đảng; được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng (nếu đủ điều kiện).</p> <p>❖ Nghiên cứu khoa học:</p> <p>Sinh viên có thành tích được đặc cách điểm học phần khi:</p> <p>- Tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường, Bộ, các cuộc thi Olympic quốc gia, quốc tế,...</p> <p>- Đạt giải thưởng trong các cuộc thi chuyên ngành trong phạm vi khu vực, quốc gia và quốc tế.</p> <p>- Có bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành</p>
--	--	---

		- Có chứng nhận năng lực quốc tế: IELTS 7.0-9.0; TOEIC 4 kỹ năng (Listening, Reading: 450-495, Speaking, Writing: 180-200); TOEFL iBT 95-120
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<u>Chương trình giáo dục đại học các khóa, Đào tạo, Khoa Ngôn Ngữ Anh (lhu.edu.vn)</u>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Sinh viên có khả năng tiếp tục học Sau đại học ở các chuyên ngành thuộc Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Quản lý giáo dục,...
VI	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp	Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể tự tin làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên dịch thuật; - Thư ký Giám đốc; - Trợ lý Giám đốc; - Hướng dẫn viên du lịch; - Tiếp viên hàng không; - Nhân viên văn phòng; - Quản trị viên; - Nhân viên marketing (Sales); - Nhân viên nhân sự; xuất nhập khẩu; chăm sóc khách hàng; phòng kế hoạch và phát triển; - Lễ tân; - Giảng viên tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng; Giáo viên tiếng Anh ở bậc phổ thông, ở các trường nghề, trung tâm ngoại ngữ (sau khi bổ túc thêm chứng chỉ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh).

Ngành: Kế toán

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	Mã ngành: 7340301 Khối thi: A00, A01, C01, D01 - Thời gian đào tạo: 3.5 năm. - Đào tạo hệ chính quy lớp ngày.

		<ul style="list-style-type: none"> - Tuyển sinh trong cả nước. - Tổ chức thi tuyển sinh tại Trường Đại học Lạc Hồng. - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Điểm xét tuyển chung theo khối thi.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức chung, cơ bản và chuyên ngành Kế toán với khả năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, chương trình Kế toán có 3 mục tiêu giáo dục cụ thể (PEO): là sau khi tốt nghiệp từ 5-7 năm, cựu sinh viên của chúng tôi có thể đạt được 3 mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEO 1: Trở thành lãnh đạo nhóm, nhà quản lý trong doanh nghiệp và các tổ chức khác. - PEO 2: Trở thành nhà tư vấn kế toán và đầu tư tài chính chuyên nghiệp. - PEO 3: Tham gia học tập suốt đời để thích ứng với môi trường kinh tế toàn cầu. <p>Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được Anh ngữ trong giao tiếp, trong soạn thảo văn bản, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng năm, khoa Tài chính - Kế toán thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên cũng như đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên. - Tổ chức các buổi thực hành, thực tập và kiến tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp. - Tổ chức cuộc thi “Kế toán viên chuyên nghiệp” để tạo sân chơi và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Kế toán - Câu lạc bộ Kế toán thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên ngành đào tạo: cuộc thi “Kế toán viên chuyên nghiệp”, buổi tọa đàm “Kỹ năng giao tiếp”, buổi tọa đàm “Chính sách thuế” ... - Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Khoa thường xuyên tổ chức các phong trào văn thể mỹ; các buổi học tập kỹ năng (nói trước đám đông, hoạt náo, tổ chức đội nhóm, cắm hoa mừng ngày lễ 20/11...), thực hành trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Chương trình đào tạo Hệ đại học – Ngành Kế toán</p> <p>Link: https://tckt.lhu.edu.vn/427/44367/Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Ke-toan-nien-khoa-20232027.html</p>

V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng hoặc các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Thương mại,...đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp. Đào tạo ngành kế toán cho sinh viên hiện nay phải dựa trên quan điểm theo kịp công nghệ kỹ thuật số, kế toán tiến đến thực hiện trên các phần mềm thông minh hơn bao gồm cả điện toán đám mây, thực hiện toàn cầu hoá của các chuẩn mực kế toán quốc tế, vận dụng được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để lập báo cáo kế toán phù hợp với nhu cầu của các tổ chức.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng; Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án tại các công ty chứng khoán, ngân hàng; Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, quản lý tài chính, Giám đốc tài chính – CFO ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Nghiên cứu, giảng viên, thanh tra kinh tế.

Ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Mã ngành: 7510605</p> <p>Khối thi: A00, A01, C01, D01</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian đào tạo: 3.5 năm. - Đào tạo hệ chính quy lớp ngày. - Tuyển sinh trong cả nước. - Tổ chức thi tuyển sinh tại Trường ĐH Lạc Hồng. - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Điểm xét tuyển chung theo khối thi.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức chung, cơ bản và chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với khả năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có 3 mục tiêu giáo dục cụ thể (PEO): là sau khi tốt nghiệp từ 5-7 năm, cựu sinh viên của chúng tôi có thể đạt được 3 mục tiêu:

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PEO 1: Trở thành lãnh đạo nhóm, nhà quản lý trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, quản lý chuỗi cung ứng và các tổ chức khác ▪ PEO 2: Trở thành nhà tư vấn giải pháp về kinh doanh, vận hành logistics và quản lý chuỗi cung ứng quốc tế.. ▪ PEO 3: Tham gia học tập suốt đời để thích ứng với môi trường kinh tế toàn cầu. <p>Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được Anh ngữ trong giao tiếp, trong soạn thảo văn bản, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>- Hàng năm, khoa Tài chính - Kế toán thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên cũng như đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên.</p> <p>- Tổ chức các buổi thực hành, thực tập và kiến tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp.</p> <p>- Câu lạc bộ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên ngành đào tạo: buổi tọa đàm “Nguồn nhân lực Logistics Việt Nam: xu hướng và sự chuẩn bị”, “Kỹ năng giao tiếp”, “Kỹ năng viết CV”, “Hướng dẫn phân tích, lập L/C, Invoice, Contract”...</p> <p>- Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Khoa thường xuyên tổ chức các phong trào văn thể mỹ; các buổi học tập kỹ năng (nói trước đám đông, hoạt náo, tổ chức đội nhóm. cắm hoa mừng ngày lễ 20/11...), thực hành trải nghiệm thực tế cho sinh viên.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Chương trình đào tạo Hệ đại học, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng</p> <p>Link: https://tckt.lhu.edu.vn/427/44368/Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Logistics-va-Quan-ly-chuoi-cung-ung-nien-khoa-20232027.html</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hoặc các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Thương mại,... đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong xã hội; áp dụng được các công nghệ hiện tại và công nghệ mới trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.</p>
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>- Làm việc tại các doanh nghiệp logistics các tập đoàn logistics, các doanh nghiệp chuyên nhanh phát, các văn phòng tổng hợp, cơ quan tổ chức</p>

		<p>quản lý các cấp liên quan tới quá trình cung ứng các dịch vụ logistics, hoạt động logistics từ việc hoạch định chính sách, tổ chức, thực hiện và giám sát các hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng; quản trị hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể tham gia điều hành các tập đoàn bán lẻ, các công ty tư vấn toàn cầu, các công ty cung ứng dịch vụ logistics, các doanh nghiệp vận tải biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, các đại lý hàng không, đại lý vận tải, cảng biển, trung tâm logistics, khu công nghiệp logistics, ICD, cảng hàng không, tổ chức - khai thác – vận hành kho hàng, công ty và doanh nghiệp. - Có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và tổ chức kinh tế xã hội, đảm nhiệm các chức năng nhiệm vụ về logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
--	--	---

Ngành: Tài chính – Ngân hàng

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo – Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Mã ngành: 7340201</p> <p>Khối thi: A00, A01, C01, D01</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian đào tạo: 3.5 năm. - Đào tạo hệ chính quy lớp ngày. - Tuyển sinh trong cả nước. - Tổ chức thi tuyển sinh tại Trường ĐH Lạc Hồng. - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Điểm xét tuyển chung theo khối thi.
II	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức chung, cơ bản và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng với khả năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, chương trình Tài chính – Ngân hàng có 3 mục tiêu giáo dục cụ thể (PEO): là sau khi tốt nghiệp từ 5-7 năm, cựu sinh viên của chúng tôi có thể đạt được 3 mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PEO 1: Trở thành lãnh đạo nhóm, nhà quản lý trong các ngân hàng và các tổ chức khác ▪ PEO 2: Trở thành nhà tư vấn và đầu tư tài chính chuyên nghiệp.

1/2
 2/2
 3/2
 4/2
 5/2
 6/2
 7/2
 8/2
 9/2
 10/2
 11/2
 12/2
 13/2
 14/2
 15/2
 16/2
 17/2
 18/2
 19/2
 20/2
 21/2
 22/2
 23/2
 24/2
 25/2
 26/2
 27/2
 28/2
 29/2
 30/2
 31/2
 32/2
 33/2
 34/2
 35/2
 36/2
 37/2
 38/2
 39/2
 40/2
 41/2
 42/2
 43/2
 44/2
 45/2
 46/2
 47/2
 48/2
 49/2
 50/2

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PEO 3: Tham gia học tập suốt đời để thích ứng với môi trường kinh tế và tài chính thay đổi nhanh chóng. <p>Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được Anh ngữ trong giao tiếp, trong soạn thảo văn bản, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng năm, khoa Tài chính - Kế toán thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên cũng như đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên. - Tổ chức các buổi thực hành, thực tập và kiến tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp. - Câu lạc bộ Tài chính – Ngân hàng thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo, tọa đàm liên quan đến chuyên ngành đào tạo: buổi tọa đàm “Kỹ năng giao tiếp”, “Kỹ năng viết CV”, “Hướng dẫn phân tích đầu tư chứng khoán”... - Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Khoa thường xuyên tổ chức các phong trào văn thể mỹ; các buổi học tập kỹ năng (nói trước đám đông, hoạt náo, tổ chức đội nhóm, cắm hoa mừng ngày lễ 20/11...), thực hành trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Chương trình đào tạo Hệ đại học, Ngành Tài chính – Ngân hàng</p> <p>https://tckt.lhu.edu.vn/427/44366/Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Tai-chinh-Ngan-hang-nien-khoa-20232027.html</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng hoặc các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại,...đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong xã hội; áp dụng được các công nghệ hiện tại và công nghệ mới trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.</p>
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Chuyên viên quản lý tài chính tại các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hoặc tại các tổ chức nhà nước như Sở, ban, ngành các cấp... và có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành nhà quản lý ở các cấp khác nhau;</p> <p>Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân;</p>

	<p>Có thể công tác tại các phòng kế toán- tài chính, phòng kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;</p> <p>Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về Tài chính – Ngân hàng tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.</p>
--	---

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG


Lâm Thành Hiện

Đ
O
Đ

